



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง

1. บ้านแม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน : ฐานวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาคนอยู่กับป่า 'สร้าง...
2. โลกประทับใจไทยจัดประชุมยิ่งใหญ่ ปิดฉาก'เอเปค' รับรองปฏิญญาผู้นำเขต...
3. เอสซีจีเตรียมนำ'ชะลอม'สัญลักษณ์ประชุมเอเปค2022 ปล่อยลงทะเลเป็นบ้าน...
4. คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ฟาร์มสุขยุคเกษตร
5. รายงาน: มองโจทย์เอเปคที่มากกว่าการลงทุน ผ่าน 'เอเปค-ประเทศไทย 2022...
6. ย้อมผ้าทอด้วยดินลูกรัง ผ้าสะท้อนความร้อนครั้งแรกของไทย
7. บิ๊กตุ่มมอบต่อให้สหรัฐ จัดเอเปค2566 ปิดฉากได้สำเร็จงดงาม
8. 'ตุ๋น'ซีบรล3ข้อ ส่งไม้ต่อมะกัน
9. 'เอสเอ็มอี'เร่งรบ.แก้7ข้อ ส.อ.ท.หวังลดค่าครองชีพ คลังยึด'แก้หนี้'ถึงมค.66
10. ชาวนาบอนเห็นใจตากข้าวบนถนน

สื่อ

- เดลินิวส์  
แนวหน้า  
ไทยโพสต์  
ข่าวสด  
มติชน  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
มติชน  
มติชน  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*



## บ้านแม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน :

### ฐานวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาคนอยู่กับป่า 'สร้างระบบสมดุลยั่งยืน'

ความรู้การอนุรักษ์ป่าไม้ที่กีดกันการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า ทำให้หลายชุมชนที่เคยอยู่กับป่าได้รับผลกระทบ เช่น ถูกจำกัดพื้นที่ทำกิน ถูกอพยพ และผลักไสออกจากป่า ชุมชนบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนปกาเกอะญอเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวินนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ด้วยความเข้มแข็งและพลังของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความรู้ในการจัดการป่า และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ผสมผสานความรู้ในเชิง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน จนสร้างความเข้าใจใหม่ในเรื่องการอนุรักษ์ที่มีคนอยู่กับป่าได้

ชุมชนบ้านแม่กองคา ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ครั้งที่ 14 ปี 2555 และ ประเภทศิลปบนพื้นที่เกษตร รางวัลแห่งความยั่งยืน ครั้งที่ 19 ปี 2562 จากสถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ล่าสุดในปี 2565 สถาบันลูกโลกสีเขียว กำหนดให้เป็นพื้นที่การถอดบทเรียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เห็นว่า ความรู้ภูมิปัญญาการจัดการไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็น

ระบบการผลิตดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา แตกต่างอย่างยิ่งกับการทำเกษตรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือ "ไร่เลื่อนลอย" ที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อระบบการผลิตของชุมชน เพราะไร่หมุนเวียนเป็นแหล่งอาหารของทั้งคนและสัตว์ มีกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการไร่ ช่วยสร้างคุณค่าบริการและรักษาสมดุลระบบนิเวศ สามารถตอบสนองความกดดันทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้นแบบการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้

คำว่า "ไร่หมุนเวียน" สะท้อนกระบวนการ

ทำไร่ระยะสั้น คือ ทำ 1 ปี แล้วพักไร่หรือทิ้งไร่ระยะยาว ซึ่งที่บ้านแม่กองคา มีรอบการหมุนเวียนอยู่ที่ 5-7 ปี และยังไม่ปล่อยให้ไร่อายุ 12 ปี เป็นป่าธรรมชาติ โดยขั้นตอนการเตรียมไร่ที่ต้องตัด ฟัน โคน เผา (Slash and Burn) ถูกสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นสาเหตุการทำลายป่าและก่อมลพิษ แต่จากการศึกษาทางวิชาการก่อนหน้านี้ และการถอดบทเรียนครั้งล่าสุด เห็นว่า การจัดการไร่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน ช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26701

Col.Inch: 109.69 Ad Value: 197,442

หน้า: 6(ล่าง)

PRValue (x3): 592,326

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บ้านแม่กองคา จ.แมฮ่องสอน : ฐานวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาคนอยู่กับป่า 'สร้างระบบสมดุล...



ช่วงการเตรียมแปลงเพาะปลูกที่ต้องตัดต้นไม้เป็นการตัดลงให้เหลือเป็นตอ ซึ่งต้นไม้จะแตกกิ่งใหม่ในภายหลังได้ ขณะที่ต้นไม้ขนาดใหญ่จะเพียงตัดกิ่งและลิดใบ จึงเหลือกระจายอยู่ทั่วไป ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินและดินกล่มในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง โดยทั่วไปการเผาไร่จะเลือกฤดูร้อน ในเดือนที่อากาศร้อนที่สุด ซึ่งจะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนของทุกปี

ก่อนเผาจะตากไร่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ นั่นคือทำให้กิ่งไม้ ใบไม้ถูกแดดเผาให้แห้งทั่วถึงกันมากที่สุด เมื่อเผาจะติดไฟง่าย และไหม้ได้ดีทั่วถึงกันทั้งหมด การเผาที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือช่วงที่มีอากาศร้อนจัดของวัน ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง ทุกครั้งก่อนเผา ชาวบ้านจะทำแนวกันไฟป้องกันไร่โดยรอบ ข้อดีของการเผา คือ ทำให้ธาตุอาหารที่เก็บไว้ในมวลชีวภาพถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของแร่ธาตุที่พืชดูดซับได้ ปรับปรุงโครงสร้างของดินดีขึ้น มีช่องว่างในดินสำหรับการซึมน้ำและการระบายอากาศดีขึ้น ช่วยลดความเป็นกรดของดิน ช่วยปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโปแตสเซียม และธาตุแมกนีเซียม ออกมาจากซากพืช ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งรวมทั้งปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช

ข้าวไร่และพืชผักในไร่เป็นพันธุ์พืชท้องถิ่น มีมากกว่า 300 ชนิด ชาวบ้านสงวนและรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่นไว้ ห้ามนำเมล็ดพันธุ์ออก หรือห้ามนำเข้าพืชต่างถิ่นมาเพาะปลูก พืชท้องถิ่นทนต่อโรคและแมลง อีกทั้งอาศัยวิถีการจัดการตามธรรมชาติ เช่น การเอาหญ้าหรือถอนหญ้านำมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติ การปลูกไม้ดอกไล่แมลง หรือการทำที่ดักจับหนู ซึ่งล้วนแต่เป็นการจัดการไร่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จึงลดการใช้สารเคมี เป็นการทำการเกษตรที่ไม่มียาพิษตกค้างและปนเปื้อนในธรรมชาติ ช่วยรักษาระบบนิเวศพื้นที่สูงทำให้ป่าต้นน้ำยังสมบูรณ์

ในไร่มุมนเวียนเป็นแหล่งที่มาของผลผลิต มีความหลากหลายของทั้งพืชอาหารและชนิดพันธุ์ แปลงหนึ่งๆ ปลูกข้าวที่เป็นอาหารหลัก พืชผัก สมุนไพร และพริก กะเหรี่ยงที่มีชื่อเสียงเป็นรายได้ของคนในชุมชน ซึ่งผลผลิตที่หลากหลายนั้นเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางอาหารแก่คนในชุมชน กล่าวได้ว่า การผลิตของไร่มุมนเวียนถ้าทำถูกต้องตามหลักนิเวศวิทยาแล้ว นอกจากจะเป็นการผลิตที่ยั่งยืนแล้ว ยังเพิ่มคุณค่าบริการนิเวศ รักษาคุณภาพดิน น้ำ อากาศ

การดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาของชุมชน จึงก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่เพียงแค่ชุมชนเท่านั้น แต่สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะกับสิ่งแวดล้อม ดังที่ได้ปรากฏในชุมชนบ้านแม่กองคาแห่งนี้

Scan QR Code เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม





# โลกประทับใจไทยจัดประชุมยิ่งใหญ่ ปิดฉาก'เอเปก' รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ

## ผลักดันการค้าเปิดกว้างสมดุลยั่งยืน เร่งสร้างหลักประกันให้กับทุกกลุ่ม ส่งไม้ต่อให้สหรัฐเจ้าภาพรายต่อไป 'บิกตู' แลกประสบความสำเร็จ

นายกฯ บิ๊กตู แลกความสำเร็จไทย  
เจ้าภาพเอเปก ยืนยันผลลัพธ์ 3 ข้อ  
“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน  
สู่สมดุล” เผยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก  
ร่วมกันรับรอง ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ  
เอเปก ประจำปี ค.ศ. 2022 และเป้าหมาย  
กรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ทุกชาติ  
ประทับใจการจัดประชุมในประเทศไทย

▶ ต่อ : เอเปก - หน้า 9

### เอเปก

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2565 เวลา 12.25 น.  
ที่ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และรมว.กลาโหม แถลงข่าวในฐานะประธาน  
ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ว่า ขอแสดงความ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด  
มิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้  
เสด็จออกทรงรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก  
พร้อมคู่สมรส และแขกพิเศษ ณ พระที่นั่ง  
จักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  
เมื่อค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นำมา  
ซึ่งความปลาบปลื้มปีติแก่คณะผู้เข้าร่วม  
ประชุมและคนไทยทุกคน

### เวทีเอเปกจบลงอย่างสง่างาม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุม  
ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 จบลงแล้ว  
ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม ตนถือเป็นความ  
สำเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปกทั้งหมด  
รวมทั้งทีมงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก  
คนในที่นี้ ทุกคนต้องการเห็นเอเปกยืนหยัด  
ทำงานเพื่อสร้างการเจริญเติบโตและอนาคต

ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยตลอด  
สัปดาห์ที่ผ่านมาไทยได้ต้อนรับคณะ  
ผู้นำ คู่สมรส แขกพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม  
และสื่อต่างชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน  
ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจ  
เอเปกได้เดินทางมาประชุมร่วมกันแบบ  
พบหน้า ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำเอเปก  
ได้หารือกับแขกพิเศษได้แก่ ประธานาธิบดี  
ฝรั่งเศส และมกุฎราชกุมารและนายก  
รัฐมนตรีชาวดัตช์ และได้พูดคุยกับ  
ภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ  
เอเปก และตนยังได้รับฟังมุมมองของกลุ่ม  
ผู้แทนเยาวชนเอเปกจาก APEC Voices  
of the Future 2022 ด้วย

“ผมขอเรียนว่าการที่ได้มีการกล่าว  
ถึงอาวูรนิวเคลียร์ในที่ประชุมไทย ในฐานะ  
เจ้าภาพเอเปกและผมก็เชื่อว่าทุกคนต่างมี  
ข้อห่วงใยและกังวลในเรื่องดังกล่าวจึงได้มี  
การพูดคุยหารือกันไปแล้ว ตนและผู้นำเขต  
เศรษฐกิจเอเปกได้รับรองปฏิญญาผู้นำเขต  
เศรษฐกิจเอเปก ค.ศ. 2022 ซึ่งสะท้อนให้  
เห็นการทำงานของเอเปก 2022 ตลอดทั้งปี  
ที่มีแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ  
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือแนวคิด  
เศรษฐกิจ BCG เป็นเครื่องยึดจับเคลื่อน  
ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์  
เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” มีผลลัพธ์ ดังนี้  
1.“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์” เอเปก ได้



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15179

หน้า: 1(บนขวา), 9, 10

Col.Inch: 297.84 Ad Value: 476,544

PRValue (x3): 1,429,632

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: โลกประทับใจไทยจัดประชุมยิ่งใหญ่ ปิดฉาก'เอเปก' รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ



▲ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ท้องพระโรง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรี ซาอุดีอาระเบีย และคณะเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่ราชอาณาจักรไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก 2022

จัดทำแผนงานต่อเนื่องหลายปีเพื่อสานต่อ การหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก FTAAP ในบริบทของโลกยุคหลังโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ ประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆ

2. “เชื่อมโยงกัน” เอเปกได้ฟื้นฟู การเดินทางข้ามแดนระหว่างกันอย่าง ปลอดภัย และไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ พร้อมรับมือวิกฤตใหม่ในอนาคต และ 3. “สู่สมดุล” ผู้นำเอเปกทุกคนได้ร่วม กันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วย เศรษฐกิจบีซีจี” เพื่อวางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งโอกาสนี้ เอเปก ได้ร่วมเปิดตัวเว็บไซต์ bangkokgoals.apec.org อีกด้วย

ต่อ : เอเปก - หน้า 10

## เอเปก

### ส่งไม้ต่อให้สหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การ เป็นเจ้าภาพเอเปกปี 2565 ของไทยได้ เสร็จสิ้นลงแล้ว ตนได้ส่งมอบหน้าที่นี้แก่ สหรัฐอเมริกาที่จะเป็นเจ้าภาพเอเปกใน ปี 2566 ตนมั่นใจว่าสหรัฐฯ จะสานต่อ การกิจที่ไทยได้เริ่มไว้โดยเฉพาะเรื่อง การส่งเสริม การเติบโตอย่างครอบคลุม และยั่งยืนในภูมิภาค

จากนั้น นายกกกล่าวเพียงสั้นๆ ภายหลังแถลงปิดการประชุมผู้นำเขต เศรษฐกิจเอเปกเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในการประชุมครั้งนี้เหนื่อยหรือไม่ ว่า “ไม่เหนื่อย” เมื่อถามอีกว่า จะมีการ ตรวจสอบมือที่ออกมาชุมนุมขัดขวาง การประชุมหรือไม่ นายกกกล่าวว่า ไม่มี

อะไร เรียบร้อยดี ทั้งนี้นายกฯได้ทักทาย สื่อมวลชนว่า “Thank you” พร้อม โบกมือและส่งสัญลักษณ์โอเลิฟยู

### ทุกฝ่ายร่วมประชุมอย่างชื่นมื่น

ก่อนหน้านั้นเวลา 09.30 น. ก่อน เข้าประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกอย่าง เป็นกันเอง ช่วงที่ 2 หัวข้อ การค้าและ การลงทุนอย่างเปิดกว้างและยั่งยืน ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้งหมด อาทิ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน นางกามาตา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เมื่อ สื่อมวลชนได้ถามว่าเข้านี้เป็นอย่างไรรบ้าง นายกรัฐมนตรี ได้ยิ้มและตอบสั้นๆ ว่า



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15179

หน้า: 1(บนขวา), 9, 10

Col.Inch: 297.84 Ad Value: 476,544

PRValue (x3): 1,429,632

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โลกประทับใจไทยจัดประชุมยิ่งใหญ่ ปิดฉาก'เอเปก' รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ

รอประชุมก่อน พร้อมกับโบกมือทักทาย สื่อมวลชน จากนั้นได้เดินเข้าห้องประชุม ด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่ 29 ว่า ทุกอย่างเรียบร้อยดี ก็เป็นไปตามที่วางไว้

## ‘ประยุทธ์’เปิดเวทีช่วงที่ 2

เวลา 09.40 น. ณ ห้อง Plenary Hall 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 รูปแบบ Retreat ช่วงที่ 2 หัวข้อ “การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน” ภายหลังเสร็จสิ้น นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การค้าและการลงทุนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคและโลก การค้าและการลงทุนถือเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือในเอเปก โดยองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่เอเปกสนับสนุน และสนับสนุนมาโดยตลอด คือ ระบบการค้าพหุภาคีที่มี WTO เป็นแกนหลัก ทั้งนี้ เอเปกสามารถมีบทบาทในฐานะแหล่งบ่มเพาะทางความคิด โดยร่วมกันหาทางออกใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ อาทิ ความครอบคลุม ความยั่งยืน และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล

การสนับสนุนสำคัญอย่างหนึ่งของเอเปกในระบบการค้าพหุภาคี คือ การขับเคลื่อนวาระเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific : FTAAP) ที่ในปีนี้มีควมก้าวหน้าอย่างมาก โดยจัดทำแผนงานต่อเนื่องหลายปีเพื่อขับเคลื่อนวาระเรื่อง FTAAP ต่อไป ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพและเตรียมเศรษฐกิจให้พร้อมสำหรับยุคหน้า รวมถึงประเด็นการค้าและ



▼ **ส่งไม้ต่อ** : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม มอบชะลอม 3 สี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดประชุมเอเปก 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ให้กับนางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งถือเป็นการส่งไม้ต่อ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในครั้งต่อไปในปี 2023

การลงทุนยุคใหม่ เช่น ความยั่งยืน เศรษฐกิจดิจิทัล การค้า และสาธารณสุข

## สร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่ม

ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่า นอกจากจะต้องดำเนินการตามแผนงานต่อเนื่องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงขั้นตอนต่อไปด้วย โดยปีที่ผ่านมามีเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยรับมือและให้พื้นที่จากโควิด-19 รวมทั้งยังสนับสนุน MSMEs ที่ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดโลกและห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังขยายการเข้าถึงและสร้างโอกาสให้กับสตรี เยาวชน ตลอดจนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ยังคงมีช่องว่างอยู่ จึงจำเป็นที่จะต้องลดช่องว่างด้านดิจิทัลและเสริมพลัง เพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนทุกกลุ่ม

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปว่า เอเปกเห็นพ้องว่าต้องทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและความกินดีอยู่ดีของประชาชนทุกคนในภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ ยินดีที่เอเปกมุ่งมั่นสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มี WTO เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวาระ FTAAP โดยเอเปกยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต โดยเฉพาะสำหรับ MSMEs และธุรกิจนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น มุ่งเน้นการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง ไทย หวังว่าแนวคิด



เศรษฐกิจ BCG จะช่วยข่มเพาะความคิดใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน และครอบคลุมร่วมกันต่อไป

## ผู้นำรับรองปฏิญญาเอเปก

โดยในตอนท้าย ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกร่วมกันรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ประจำปี ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปกให้สหรัฐอเมริกา โดยรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกปี 2565 พร้อมขอบคุณการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทุกเขตเศรษฐกิจมาโดยตลอด ซึ่ง “ชะลอม” ที่เป็นสัญลักษณ์การเป็น

เจ้าภาพเอเปกในปี

นี้ เป็นภูมิปัญญา

ไทยที่ใช้ในการ

ขนส่งสินค้า บรรจุ

ของใช้ยามเดิน

ทาง และใส่ของขวัญสำหรับมอบให้แก่

ญาติมิตร โดย “ชะลอม” สะท้อนการ

“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน

สู่สมดุล” และรูปแบบการทำงานของ

เอเปกได้เป็นอย่างดี ทั้งการผสมผสาน

ความเข้มแข็งที่หลากหลายและความพยายาม

ของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเข้าด้วยกัน เพื่อ

สร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เข้มแข็ง

ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืน สำหรับ

ชนรุ่นหลังของเรา โดยนายกรัฐมนตรีรู้สึก

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะส่งมอบ “ชะลอม”

ใบนี้ ให้เป็นทั้งของขวัญ และสัญลักษณ์

ของความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น และความ

ต่อเนื่องของความร่วมมือของพวกเขา ให้

แก่สหรัฐอเมริกา เจ้าภาพเอเปกในปีถัดไป

ทั้งนี้ เอเปกกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยน

ผ่านที่สำคัญ ไทยพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ

ขับเคลื่อนงานของเอเปกต่อไปอย่างไร

รอยต่อ และมั่นใจว่า ประเด็นด้านความ

ยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งระบุในเป้าหมาย

กรุงเทพฯ ที่เราได้ร่วมกันวางรากฐานไว้

เป็นอย่างดี จะได้รับการสานต่อในปีหน้า

ภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปกของสหรัฐอเมริกา เชื่อมมั่นว่า ภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกา เอเปกจะได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดี พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปก ปี 2566

## บิกคู่หูหรือนายกฯออสเตรเลีย

ขณะเดียวกัน ณ ห้อง 111 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับ นายแอนโทนี อัลบานีส (The Honourable Anthony Albanese MP) นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรีอินเดียที่ได้หารือแบบพบหน้า หลังจากที่ได้หารือทางโทรศัพท์กันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปีนี้เป็นปีที่ไทยและออสเตรเลียได้ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและพิเศษจากการ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับและทรงศึกษาในออสเตรเลียอยู่เป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งรวมถึง ความร่วมมือระหว่างกัน ที่มีพลวัตสูง ครอบคลุมทุกมิติและเป็นรูปธรรม อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่า เป็นเกียรติที่ได้เดินทางเยือนไทยที่มีการต้อนรับอย่างดี ประทับใจที่เมื่อคืนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเคยมีโอกาสได้มาเที่ยวในตอนที่ได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ยืนยันความสำคัญที่ออสเตรเลียมีให้อาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสบการณ์สูงในภาคธุรกิจ เชื่อมมั่นว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วย

## ชมไทยผลักดันเอเปกเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยว่า ความร่วมมือในเอเปกผ่านเป้าหมายกรุงเทพฯ ที่ไทยผลักดัน ทำให้ความร่วมมือเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล สาขาความร่วมมือที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) และยินดีที่รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบ ACMECS

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมหารือในส่วนของการท้าทายสำคัญในโลกซึ่งทำให้ทุกประเทศในโลกต้องร่วมมือกัน นายกรัฐมนตรีไทยหยิบยกคำกล่าว “the world is getting smaller” ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจึงได้กล่าวไว้ว่า จึงทำให้โลกต้องมีทางออกระหว่างประเทศร่วมกัน International Solutions ซึ่งจะ

ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ International Cooperation นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียชื่นชมวิสัยทัศน์และนโยบายของไทยที่มีส่วนคล้ายนโยบายของออสเตรเลีย โดยเฉพาะในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนายกรัฐมนตรีได้ ชื่นชมที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น จึงน่าจะกระชับความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะในสาขาด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปลดปล่อยมลพิษต่ำ การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด และนิเวศบริการบนผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน รวมทั้ง นายกรัฐมนตรีชื่นชมการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UNFCCC COP 31 ของออสเตรเลีย ในปี 2569 (ค.ศ. 2026)

## จับมือนิวซีแลนด์ผลักดันหลายมิติ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15179

หน้า: 1(บนขวา), 9, 10

Col.Inch: 297.84 Ad Value: 476,544

PRValue (x3): 1,429,632 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โลกประทับใจไทยจัดประชุมยิ่งใหญ่ ปิดฉาก'เอเปก' รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือทวิภาคีกับ น.ส.จาซินดา อาร์เดิร์น (H.E. Rt Hon. Jacinda Ardern) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์มาร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในครั้งนี้ ซึ่งไทยตั้งใจจะสานต่อความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพเอเปกของนิวซีแลนด์ครั้งล่าสุด

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ ไทยและนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยพร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือที่มีอยู่เดิมและในสาขาความร่วมมือใหม่ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และเวทีพหุภาคี

นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมบทบาทของนิวซีแลนด์ในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยินดีที่นิวซีแลนด์จะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างบทบาท โดยเฉพาะสาขาด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมทางอาหาร พลังงานทดแทน รวมไปถึงการศึกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เห็นพ้องและพร้อมที่จะขยายความร่วมมือในด้านที่มีศักยภาพร่วมกันในอนาคต

## ส่งเสริมท่องเที่ยว 2ชาติ

ข ณะ ที่ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ แสดงความชื่นชมไทยที่สามารถผลักดันความร่วมมือจากทุกเขตเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนิวซีแลนด์

พร้อมสนับสนุนแนวทางที่หารือร่วมกันเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ เชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะสามารถขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ได้อีกมาก ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เห็นพ้องกับแนวคิดของไทยเรื่องความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยพร้อมสนับสนุนการเปิดเที่ยวบินตรงไทย-นิวซีแลนด์ โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนยักกลางความเชื่อมโยงที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ชาวนิวซีแลนด์ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

## หารือทวิภาคี มกุฎราชกุมารซาอุดี

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.40 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าเฝ้าฯ หารือทวิภาคีกับเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัล ซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และ ในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ปี 2565

## ส่งเสริมความสัมพันธ์ 2ประเทศ

นายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย ซึ่งสำหรับการตอบรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และการตอบรับเข้าร่วมการประชุมเอเปก ในฐานะแขกพิเศษของไทย พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และแสดงความยินดีที่มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะทำงาน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ โดยยินดีที่ความร่วมมือทวิภาคีในทุกด้านมีความคืบหน้า และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ

มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบีย มีพระราชดำรัสตอบว่า ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนซาอุดีฯ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้หารือในประเด็นต่างๆ และมีการทำข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันจะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอีกมาก โดยซาอุดีฯ ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับไทย อาทิ การลงทุน สาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ทั้งสองฝ่ายได้หารือ และติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ และการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพระหว่างกัน ดังนี้

ด้านความร่วมมือทวิภาคี การเชิญซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ปี 2565 ในฐานะแขกพิเศษ โดยเห็นถึงการมีบทบาทที่



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15179

หน้า: 1(บนขวา), 9, 10

Col.Inch: 297.84 Ad Value: 476,544

PRValue (x3): 1,429,632

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โลกประทับใจไทยจัดประชุมยิ่งใหญ่ ปิดฉาก'เอเปค' รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็น การแสดงถึงความจริงจังของไทยที่จะร่วมส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ที่ไทยสามารถเป็นหุ้นส่วนของชาติอาเซียนในภูมิภาคได้ โดยต่างยินดีที่ไทยและชาติอื่นๆ มีการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา รวมถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อน และส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-อาเซียน และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสภาความร่วมมืออาเซียน-ไทย เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือและเป็นกลไกติดตาม ซึ่งผู้นำทั้งสองต่างขอให้แผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ 2 ฝ่ายยังมีการหารือด้านมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

## ลงนามข้อตกลงฉบับ

ภายหลังจากการหารือข้อราชการ นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญ มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทรงเป็น

สักขีพยานร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1.ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย, 2.บันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมืออาเซียน-ไทย 3.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย, 4.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และ 5.บันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรกำกับดูแลและต่อต้านการทุจริตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โถงตึกสันติไมตรี ก่อนเข้าร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ ในเวลาประมาณ 00.05 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)





## เอสซีจีเตรียมนำ'ชะลอม'สัญลักษณ์ประชุมเอเปก2022 ปล่อยลงทะเลเป็นบ้านปะการัง ฟันฟูสิ่งแวดลอม

ในการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2022 หรือ APEC 2022 บริษัท เอสซีจี จัดแสดงนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนเวทีผู้นำโลกที่มีขึ้นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 โดยนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี มีความตั้งใจนำความเชี่ยวชาญของเรามาผสานศักยภาพกับทุกภาคส่วน เพื่อทำงานร่วมกันเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ที่สมดุลงทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยให้เกิดการรวมพลังทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยเอสซีจีได้จัดแสดงโซลูชันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition Solutions) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ "พลังงานชีวมวล (Biomass)" จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สำหรับทดแทนพลังงานฟอสซิลในกระบวนการผลิต และ "SCG Cleanergy โซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจร" ในรูปแบบ Smart Grid เครือข่ายอัจฉริยะจัดการพลังงานสะอาดเพื่อการซื้อ-ขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม SCGC กล่าวเสริมว่า เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC พร้อมสานต่อแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) โดยพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ "SCGC GREEN POLYMER" เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก มุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง "ร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไบโอ-เอทิลีนสำหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ" โดยร่วมมือกับ Braskem (บราสเคม) ผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพระดับโลกจากประเทศบราซิล ตอบโจทย์ความต้องการใช้พลาสติกรักษ์โลกที่กำลังเติบโต

โดยเอสซีจีได้นำเสนอหลากหลายนวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ภายใต้แนวคิด "Together to Sustainable Future" ในการประชุมเอเปก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้เปิดตัว "ผลงานชะลอม ตราสัญลักษณ์



APEC 2022 Thailand" หนึ่งเดียวในโลก ผลิตจากนวัตกรรม GPAC 3D Printing Solution เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ได้อย่างอิสระสวยงาม ซึ่งเป็นการนำเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ขนาดใหญ่ ขึ้นรูปด้วยปูนงานโครงสร้างเอสซีจี สูตรไฮดรอลิก คาร์บอนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล สร้างเสร็จไว ช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งอย่างน้อย 70% สามารถสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ ทั้งงานก่อสร้าง และงานตกแต่ง ทั้งเฟอร์นิเจอร์ หรือชิ้นงานตกแต่งแลนด์สเคป รวมทั้งสามารถปริ้นต์เป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ซึ่ง "ผลงานชะลอม ตรา



สัญลักษณ์ APEC 2022 Thailand" นี้ จะร่วมมือกับ APEC 2022 Thailand นำไปวางเป็นบ้านปะการังเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่เสียหาย เพิ่มความหลากหลายระบบนิเวศทางทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ เอสซีจียังนำเสนอ "โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ตลาดต้องการ" เช่น วิสาหกิจชุมชน ช่างประจำบ้าน คนขับรถบรรทุก เพื่อเปิดกว้างโอกาส สร้างอาชีพรายได้มั่นคงให้ชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุม APEC 2022 Thailand ได้นำแนวคิด BCG มาสานต่อ เพื่อเปิดกว้างการค้าการลงทุน ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งทุกเขตเศรษฐกิจให้ความสำคัญ โดยวางเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรยั่งยืน ซึ่งจะสำเร็จได้จำเป็นต้องรวมพลังและศักยภาพจากทุกภาคส่วน โดยภาคเอกชนไทยซึ่งมีความสามารถได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว หลังยุคโควิด-19.



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เยาวชน/คุณหนู

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11680

หน้า: 4(บนซ้าย), 9

Col.Inch: 120.33 Ad Value: 198,544.50

PRValue (x3): 595,633.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ฟาร์มสุขยูวเกษตร



เยาวชนคุณหนู...

9

เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
ฟาร์มสุขยูวเกษตร



ไม่เพียงสร้างทักษะการเรียนรู้ ฝึกความ  
รับผิดชอบบ่มเพาะจิตอาสา ฟาร์มไก่พันธุ์  
ไข่ยังเป็นฟาร์มสุขเล็กๆ ของเด็กๆ ยูวเกษตร  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด  
(มหาชน) หรือซีพีเอฟ ก่อตั้งมูลนิธิสถาน  
อนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEX  
ED) นำ 5 โมเดลร่วมขับเคลื่อนโครงการในปี  
2565 ตามความต้องการและบริบทของ  
โรงเรียน ประกอบด้วย โครงการอัจฉริยะ  
ยูวเกษตร โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่อัจฉริยะ  
โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย โครงการ  
Proactive teacher for active learning  
และโครงการนัก Coding น้อย

สดจาก  เยาวชน

# เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ฟาร์มสุขยูวเกษตร





# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เยาวชน/คุณหนู

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11680

Col.Inch: 120.33 Ad Value: 198,544.50

หน้า: 4(บนซ้าย), 9

PRValue (x3): 595,633.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ฟาร์มสุขยูวเกษตร

วันนี้พาไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนนักเรียน 103 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากซีพีเอฟ ทำโครงการโรงเรียนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ เมื่อปี 2563 ปัจจุบันเลี้ยงไก่ในรุ่นแรกจำนวน 100 ตัว ปูพื้นฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต คุณครูมอบหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดูแลโครงการ โดยมีพี่ๆ ชั้น ป.5 และ ป.6 เป็นพี่เลี้ยง

นายสนั่น ประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนจากการทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ช่วยให้นักเรียน



ใส่ใจในการเรียนมากขึ้น และบ่มเพาะจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน เนื่องจากต้องจัดเวรรับผิดชอบให้อาหารไก่ดูแลน้ำทำความสะอาดโรงเรียนและเก็บไข่ไก่ทุกวันรวมทั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ที่น้องๆ อาสาสมัครดูแลไก่ที่โรงเรียน แม้จะเป็นวันหยุด

“โรงเรียนทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจของเด็กๆ เรียนรู้การวางแผนการเลี้ยง ตั้งแต่การให้อาหาร ดูแลเรื่องน้ำ ทำความสะอาดโรงเรียน การวางแผนบริหารจัดการด้านการตลาด รวมทั้งการนำผลผลิตไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน จำหน่ายให้ชุมชนในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด ตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ให้ชุมชนแล้วเกือบ 50,000 บาท ซึ่งจะนำรายได้ไปต่อยอดการเลี้ยงไก่ในรุ่นที่สองต่อไป รวมไปถึงต่อยอดการเรียนรู้ด้วยการนำผลผลิตไข่ไก่ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ขนมดอกจอก โดยเชิญคนในชุมชนมาสอนวิธีทำ” รักษาการผอ.โรงเรียน กล่าว

คุณณัฐธิดา ไกรจันทร์ น้องอ้อม ค.ช.ทพท ชนิดกุล น้องเก่ง นักเรียนชั้น ป.5 และ ค.ช.เจษฎา ชินนอก น้องกิว ค.ช.ยิ่งคุณ บุญศักดิ์โสธร น้องอชิ นักเรียนชั้น ป.6 พาชมโรงเรียนเลี้ยงไก่ของโรงเรียน น้องคิวบอกว่าได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ขอขอบคุณที่มอบโอกาสดีๆ ให้พวกเรา ส่วนน้องเก่งขอขอบคุณที่สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ทำให้นักเรียนมีผลผลิตไข่ไก่มาเป็นอาหารกลางวันเมนูต่างๆ เช่น พะโล้ บั้วลอยไข่หวาน ขณะที่น้องอ้อมกล่าวว่า โครงการนี้ทำให้พวกเรามีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การให้อาหาร การเลี้ยง ทำความสะอาดโรงเรียน การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ฝึกการคิดคำนวณ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานร่วมกัน และปลูกฝังจิตสำนึก

นายศักดิ์ชัย นิลพุกษ์ หรือ นิว ทำหน้าที่ SP โครงการ CONNEXT ED ของซีพีเอฟ มาตั้งแต่ปี 2561 กล่าวว่า โครงการโรงเรียนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่เป็นโมเดล



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เยาวชน/คุณหนู

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11680

หน้า: 4(บนซ้าย), 9

Col.Inch: 120.33

Ad Value: 198,544.50

PRValue (x3): 595,633.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ฟาร์มสุขยูวเกษตร

ที่โรงเรียนอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้  
เนื่องจากเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการ  
เรียนรู้ของนักเรียนจากประสบการณ์จริง  
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงเรียน  
โครงการ “โรงเรียนจำลองฟาร์มไก่  
พันธุ์ไข่” ยังเป็นโมเดลที่ชี้เพื่อใช้เป็น

Best Practices ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถอด  
บทเรียน เพื่อขยายผลการนำไปใช้กับโรงเรียน  
ภายใต้สังกัด สพฐ. โดยเป็นความร่วมมือกัน  
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
พื้นฐาน (สพฐ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการ  
จัดการศึกษา ทำงานร่วมกับมูลนิธิसानอนาคต  
การศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี ซึ่งในระยะต่อไปมี  
แนวทางส่งเสริมให้โรงเรียนที่ทำโครงการนี้นำ  
ระบบอัตโนมัติมาใช้กับระบบต่างๆ อาทิ ระบบ  
ให้อาหารไก่ ใช้สปริงเกลอร์บนหลังคาพื้น  
ละอองน้ำเพื่อช่วยลดความร้อนในโรงเรือนเลี้ยง  
ไก่ไข่ เป็นต้น

ปัจจุบันชี้เพื่อปรับคิดขอบเขตโรงเรียนใน  
โครงการ CONNEXT ED รวม 301 โรงเรียน  
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์  
ชัยภูมิ และสระบุรี โดยสนับสนุนโครงการต่างๆ  
ไปแล้วรวม 235 โครงการ



# มองโลกยุคเอเปคที่มากกว่าการลงทุน ผ่าน 'เอเปค-ประเทศไทย 2022 : ความมุ่งหมายและความสำเร็จ'



## รายงาน

มหกรรมการประชุมเอเปคได้เวียนกลับมาอีกครั้งภายใต้การเป็นเจ้าภาพของไทย คำถามที่ว่าไทยมองความหมาย เป้าหมาย และความท้าทายของเอเปคอย่างไร? จะมีอะไรพิเศษที่มากกว่าการลงทุนหรือไม่? จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการตอบคำถามนั้น วิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ “เอเปค-ประเทศไทย 2022 : ความมุ่งหมายและความสำเร็จ” (APEC-THAILAND 2022 : Challenges and Achievement) ณ ห้องพูนศุข วิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก **รศ.เกศินี วิฑูรชาติ** อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวปาฐกถา นำเรื่องวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ประกอบด้วย **นายธานี แสงรัตน์** อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ **รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ** กรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ **ดร.กอบศักดิ์ ชูติกุล** ที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศ วุฒิสภา **ดร.วัน เพิ่มพิบูลย์** ผู้อำนวยการองค์กร Climate Watch Thailand และ **นายลี จิเจีย** นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “เอเปค-ประเทศไทย 2022 : ความมุ่งหมาย ความสำเร็จ และผลประโยชน์ต่อสังคมไทย”

เนื่องในโอกาสที่เอเปคปีนี้ ไม่เพียงเป็นการหรือด้านการค้า-การลงทุนเท่านั้น หากแต่มีการยกประเด็นทางสังคมมาสร้างความตระหนักในระดับนานาชาติ ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคธุรกิจ รศ.เกศินีจึงได้กล่าวปาฐกถา นำเรื่องความท้าทายของเอเปคในการส่งเสริมบทบาทสตรี โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางโลกที่ยังมีเงื่อนไข



ที่เป็นข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของแรงงานสตรี โดยกล่าวว่า การที่ผู้หญิงจะเข้าไปมีบทบาทในภาคเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องยาก และเมื่อฝ่าฟันเข้าไปได้สำเร็จ ก็เป็นเรื่องยากขึ้นอีกที่ผู้หญิงจะนั่งอยู่ในตำแหน่งบริหารและมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ ทำให้จำนวนผู้หญิงที่นั่งอยู่ในตำแหน่งบริหารมีน้อย โดยชื่อไอทีเป็นผู้หญิงทั่วโลกยังมีอยู่เพียง 5.5% เท่านั้นตามข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย CSRI

นอกเหนือจากบทบาททางธุรกิจแล้ว บทบาทของความเป็นมนุษย์ในฐานะผู้หญิงก็มีความท้าทาย รศ.เกศินีชี้ว่า ปัจจุบันยังเห็นผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของ ความรุนแรง ต้องรับการละเมิดทางเพศหรืออย่างไม่สมมูล การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ที่ร้ายผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ข้อเท็จจริงเหล่านี้ชี้ให้เห็นความเหลื่อมล้ำและย้ำให้โลกต้องทำงานต่อไป เพื่อจัดความไม่เท่าเทียมเหล่านี้และปลดปล่อยศักยภาพของสตรี ด้วยการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้หญิงมีบทบาทที่สูงขึ้นในเวทีธุรกิจ การส่งเสริมและเพิ่มทักษะต่างๆ ให้พวกเขา รวมถึงปลูกฝังทุกฝ่ายให้เห็นคุณค่าการพัฒนาที่รวมคนทุกเพศเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการประชุมเอเปคครั้งนี้ นั่นคือการสร้างสมดุลในการยอมรับบทบาทของผู้หญิงเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่ไร้ความเหลื่อมล้ำ

หากถามว่าอะไรคือความคาดหวังของภาครัฐไทย ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคครั้งนี้ นายธานีตอบว่าคือ ความต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองหมายของประเทศในเรื่องของการค้าที่ควรรวมประเด็นความยั่งยืนทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ





สาธารณสุข ซึ่งเป็นความท้าทายประการสำคัญของโลกสมัยใหม่

แน่นอนว่าเอเปคคือการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งแวดล้อมและปัญหามลภาวะที่แปรปรวน คือสิ่งสำคัญทุกเขต

เศรษฐกิจสนใจ ซึ่งนายธานินทร์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า จะต้องอาศัยการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะนำประเด็นเหล่านี้มาพูดในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้คนจากหลายด้านไว้ด้วยกัน

โดยเอเปคครั้งนี้มุ่งความสำคัญไปที่ภารกิจ 3 ประการ ภายใต้ธีม "Open. Connect. Balance." เริ่มด้วย Open. ที่ว่าด้วยแนวคิดดั้งเดิมของเอเปค นั่นคือ "การเปิดเสรีการค้า" ซึ่งเราจะคุยกันเรื่องความตกลงการค้าเสรีในเอเปค (FTAAP) ประการต่อมาคือ Connect. ที่พยายามวางแนวทางและกลไกป้องกันไม่ให้โลกกลับไปล็อกความอีกครั้ง ด้วยการให้เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องการติดต่อทางเศรษฐกิจหรือโครงการ APEC Safe Passage Taskforce ที่จะฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ ประการสุดท้ายคือ Balance. ที่หมายถึงการลงทุน-การค้าอย่างสมดุลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดรับกับเจตนารมณ์กรุงเพกาภายใต้ชื่อ "เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว" (Bangkok Goals on BCG Economy) ที่จะถูกประกาศอย่างเป็นทางการ และได้รับการสนับสนุนจากทุกเขตเศรษฐกิจในการประชุมเอเปคครั้งนี้

แล้วคนไทยจะได้อะไรจากเอเปคครั้งนี้? เบื้องต้นคงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการที่มีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้ามาไทย และเป็นโอกาสในการแสดงออกถึง Soft Power ของไทย รวมถึงแนวทางและกลไกต่างๆ ทางเศรษฐกิจในการรับมือโรคระบาด การเดินทางที่สะดวกและเชื่อมโยงกัน

ง่ายขึ้น และท้ายที่สุด สังคมมีความยั่งยืนมากขึ้น

ขณะที่ ดร.อนุสรณ์กล่าวว่า คงต้องมองมากกว่ากรอบแนวคิดเรื่องผลประโยชน์ต่อประเทศไทยเพียงอย่างเดียว หากต้องการมองข้ามผ่านไปสู่การคิดเพื่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจ แต่แน่นอนว่าไทยมีสิทธิที่จะวางสถานะตัวเองหรือยุทธศาสตร์เชิงนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมหรือต่อประชาชนส่วนใหญ่ได้ โดยคำนึงถึงจุดกำเนิดและพลวัตของเอเปค ที่มีทั้งความคืบหน้าและจุดที่ตกลงกันไม่ได้ เห็นได้ชัดว่าเอเปคมีความสำคัญต่อโลก และต่อไทย เนื่องจาก 21 เขตเศรษฐกิจเป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศ อีกทั้งยังเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงสุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นหากเศรษฐกิจเอเปคที่ครอบคลุมการค้าโลกกว่า 50% ขึ้น เศรษฐกิจโลกก็จะฟื้นอย่างแน่นอน

ดร.ดร.อนุสรณ์เน้นย้ำอีกว่า เอเปคต้อง "ทำอะไรที่มากกว่าเศรษฐกิจ" โดยผสมผสานข้อเรียกร้องจากทั้งสี่ประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการความช่วยเหลือและประเทศที่พัฒนาแล้วที่ต้องการผลักดันค่านิยม เพื่อความยั่งยืนและความรุ่งเรืองร่วมกัน ขณะที่ไทยต้องทำความเข้าใจปัญหาของเอเปคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จากความขัดแย้งในเวทีโลก เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศอันจะเป็นประโยชน์ของคนไทยส่วนใหญ่

ด้านเป้าหมาย BCG ของเอเปค 2022 ดร.ดร.อนุสรณ์มองว่าดี มีความสอดคล้องต่อโลก แต่ก็แสดงความกังวลว่า การจะทำให้ได้จริง ต้องมีการขับเคลื่อนทั้งระดับประชาชนและธุรกิจรายย่อย-รายใหญ่ด้วย ส่วนประเด็น "Open. Connect. Balance." ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ของงาน ดร.ดร.อนุสรณ์กล่าวว่า จะมีความเปิดกว้างได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง ซึ่งเอเปคได้วางเรื่องดังกล่าวไว้อย่างดี

ด้านนายสิริกล่าวว่า สำหรับจีนแล้วเอเปคเป็นคู่ค้าคนสำคัญ และมีความสัมพันธ์ที่ดีมาเป็นเวลานาน ซึ่งจีนตั้งตารอที่จะร่วมงานกับเขต

เศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและอนาคตของคนรุ่นต่อไป โดยไม่มีความกังวลว่าจะต้องเลือกข้าง อีกทั้ง จีนยังสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวของเอเปค และน้อมรับโอกาสที่จะแบ่งปันร่วมกับทุกคน เพราะ "จีนต้องการโลกและโลกก็ต้องการจีน" ขณะที่จะมีการสร้างความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดมากขึ้นกับประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้

**ประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งวาระสำคัญ** ของเอเปค อันสอดคล้องกับกรอบการประชุม COP 27 ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังมีขึ้นที่ประเทศอียิปต์ในขณะนี้

ดร.วันนุกกล่าวถึงต้นเหตุของภาวะโลกร้อน นั่นคือการไหม้ใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลของกลุ่มทุนและประเทศพัฒนาแล้วเพื่อความร่ำรวย อีกทั้งยังเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการที่กลุ่มประเทศที่เป็นสาเหตุโลกร้อนต้องลดการปล่อยคาร์บอนลง และมอบเงินเพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลเสียจากโลกร้อน แทนการซื้อขายคาร์บอน การ "ฟอกเขียว" ทางเศรษฐกิจที่เป็นเพียงการเอื้อกลุ่มทุนให้ยังสามารถทำกำไรท่ามกลางปัญหาโลกร้อนได้ ขณะที่ผู้คน เกษตรกร ชาวประมงยังคงเดือดร้อนหรือการเบียดเบียนไม่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสนับสนุนการปรับตัวของประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศขนาดเล็กต่อภาวะอากาศแปรปรวน ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาโลกร้อนที่ต้นตออย่างแท้จริง

ด้าน ดร.กอบศักดิ์กล่าวถึงปัจจัยไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาหารของเอเปค นั่นคือ การอุบัติขึ้นของสงครามรัสเซีย-ยูเครนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ ที่ตอกย้ำความซับซ้อนของการประชุมท่ามกลางภาวะที่โลกยังคงไม่คลี่คลายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างสมบูรณ์ จุดประเด็นปัญหาใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมจากวิกฤตสาธารณสุข มา

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/วิทยาการ-ต่างประเทศ

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16324

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 117.59 Ad Value: 141,108

PRValue (x3): 423,324

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: มองโจทย์เอเปคที่มากกว่าการลงทุน ผ่าน 'เอเปค-ประเทศไทย 2022 : ความมุ่ง...

เป็นวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและพลังงานโลก และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ซ้ำยังก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้งพื้นฐานในเรื่องของถ้อยคำต่างๆ ที่เหล่าผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอาจไม่มีความเห็นตรงกัน อาทิ เรื่องความรุนแรงของยูเครน รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อเอเปคในการออกแถลงการณ์ร่วมกัน และได้ตั้งคำถามให้คิดต่อว่า หรือนี่จะเป็นการประทุมครั้งสุดท้ายของขั้วมิตินภูมิภาคที่สำคัญ 3 กรอบหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นวงอาเซียน กลุ่มจี20 หรือเอเปคท่ามกลางสถานการณ์โลกเช่นนี้

## กรกช เรือนจันทร์



# ย้อมผ้าทอด้วยดินลูกรัง

## ผ่าสะท้อนความร้อนครั้งแรกของไทย

**บ**้านสันติภาพพัฒนา ตำบลโนนป่าขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เป็นแหล่งที่มีดินลูกรังสีแดงสด และมีพืชที่มีเปลือกให้สีหลายชนิด เช่น ประดู่ งาม (ทองกวาว) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชที่เปลือกมีความเป็นด่างสูงเป็นจำนวนมาก เช่น ยูคาลิปตัส ฟรัง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรังที่ช่วยสะท้อนความร้อน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุตินา เยี่ยมโชติขวลิท ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการการย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรังที่พัฒนา

ให้เกิดการสะท้อนความร้อน ภายใต้กรอบ โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยกระดับชุมชนนวัตกรรม โดยมีการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับจังหวัดเลย ณ กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภาพพัฒนา ตำบลโนนป่าขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย และมีต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาาร่วมกัน ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน” ซึ่งมีจุดเด่นคือ 1.ใช้วัตถุดิบที่มีและผลิตขึ้นในพื้นที่ และ 2.เป็นผ้าที่สะท้อนความร้อนได้ดีกว่าผ้าทั่วไป

“วว. และจังหวัดเลยเป็นพันธมิตรเครือข่ายที่มีความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย ร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีหอการค้าจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ดังนั้นความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อนครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของเราที่สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน

ศักยภาพในการบริหารจัดการเข้าไปช่วยตอบโจทย์ให้พี่น้องประชาชน ทั้งในแง่การเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรพื้นถิ่นสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างโอกาส สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับท้องถิ่น” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุมพล บุษบก นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า จากความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ที่มวิจัย วว. ได้นำวัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาพัฒนาเพื่อให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างจากงานของ



กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภาพเดิม เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นกับชุมชน คือการใช้เม็ดสีจากดินลูกรังที่ถูกพัฒนาให้สะท้อนความร้อนด้วยเทคโนโลยีที่ วว. พัฒนาขึ้น แล้วนำไปย้อมด้วยผสมกับน้ำเปลือกไม้เพื่อช่วยในการกระจายตัวและยึดติดกับด้าย

จากนั้นใช้พืชที่มีความเป็นด่างสูงในการตรึงสีของดินไม่ให้หลุดออกจากด้ายอีกครั้ง แล้วนำไปทอเป็นผืน ทำให้ผ้าทอเป็นผ้าสะท้อนความร้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งยังไม่มีพื้นที่อื่นผลิตผ้าชนิดนี้

นอกจากนี้ วว. ยังได้ออกแบบสัญลักษณ์ของกลุ่มให้มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยใช้ไม้ไผ่ขางและชื่อหมู่บ้านสันติภาพเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างสัญลักษณ์ที่ใช้กับผ้าทอ ทำให้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพื้นที่ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/สิ่งแวดลอม-คุ้มครองผู้บริโภค

วันที่: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26701

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 69.86 Ad Value: 125,748

PRValue (x3): 377,244

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ย้อมผ้าทอด้วยดินลูกรัง ผ่าสะท้อนความร้อนครั้งแรกของไทย



“สมาชิกในกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภาพพัฒนา ได้ย้อมผ้าและนำผ้าไปทอเป็นผืน แล้วจำหน่ายเป็นผ้าสะท้อนความร้อนซึ่งได้ราคาเพิ่มขึ้น ดังนี้ 1.ผ้าฝ้ายสะท้อนความร้อนสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าผ้าฝ้ายปกติ จาก 150 บาทต่อเมตร เป็น 300 บาทต่อเมตร เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับราคาเดิม 2.ผ้าไหมสะท้อนความร้อนสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าผ้าไหมปกติจาก 800 บาทต่อเมตร เป็น 1,200 บาทต่อเมตร เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับราคาเดิม” ดร.ชุมพล บุษบก นักวิจัย วว. กล่าวถึงผลลัพธ์ที่กลุ่มฯ ได้รับจากการบูรณาการดำเนินงานของ วว. กับพันธมิตรจังหวัดเลย

ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติยังมีคุณสมบัติคือสีอาจซีดจางได้เร็ว แต่วิทยาศาสตร์ช่วยลดข้อนี้ไป สรรหาความเป็นธรรมชาติมาช่วยหนุนเสริม ช่วยยกระดับคุณภาพผ้าทอของไทย.

[pornprapai@dailynews.co.th](mailto:pornprapai@dailynews.co.th)



# บิ๊กตุ๋นส่งมอบต่อให้สหรัฐ จัดเอเปค2566

## ปิดฉากได้สำเร็จงดงาม

### ปฏินายกค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก มือบ๊อดดร.รุนแรงเกินขอบเขต

“บิ๊กตุ๋น” ส่งมอบชะลอมสัญลักษณ์เจ้าภาพเอเปคปี 2566 ให้สหรัฐ หวังเป่าหมายกรุงเทพฯ ได้รับการสานต่อในปีหน้า ปิดฉากการประชุมเอเปค ♦ อ่านต่อหน้า 7



▲ **ส่งมอบ...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รณว. กลาโหม** มอบชะลอมคัลลิ่งมาลัยสีโลโก้เอเปค สัญลักษณ์ของการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคให้แก่สหรัฐ ในปี 2566 อย่างเป็นทางการ โดยมีนางคามาลา แฮร์ริส รอง ปธน. สหรัฐเป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์





▲ **ตรวจแถว...นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม** เข้าเฝ้าฯ หรือ ทวิภาคีกับเจ้าชายมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี2565 โดย ด้านเศรษฐกิจ ไทยย้ำความพร้อมสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไทยพร้อมร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อริเริ่มซาอุดีอาระเบียตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Vision 2030) ซาอุดีอาระเบียสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจปีซีจีซีของไทย

## เอเปค

□ **ต่อจากหน้า 1**

สำเร็จงดงาม ผู้นำร่วมลงนามปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี พร้อมจับเคลื่อน 3 ประเด็นใหญ่ สานต่อเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมรับมือการค้าการลงทุนใหม่ ๆ พื้นฟูการเดินทางข้ามแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ จับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นมิตร ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม พร้อมหาทางช่วยเหลือเอ็มอีเจ้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกมากขึ้น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสให้ผู้ยังไม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพ หรือทวิภาคีนักฯซาอุฯ ลงนามเอ็มอียูทั้งด้านพลังงาน ท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุน ปราบโคง มื้อบถันไม่ยอมจะซุมนมอีก อัลดำรจวทำเกินกว่าขอบเขต พ.ร.บ.ซุมนมสาธารณะ ประกาศการจัดขวางถือการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ “บิ๊กเค่น” พอใจภาพรวมตำรวจรักษาความปลอดภัย มอบ บช.น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเหตุรุนแรง ยอมรับจัดระเบียบสื่อมวลชนยากเพราะบางส่วนมาขึ้นหน้ามือบ เกมมีพวกยูทูบเบอร์ วอนเห็นใจตำรวจด้วย

## □ ไทย-ซาอุดีอาระเบียเอ็มอียูรด้าน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.สำหรับการประชุมเอเปคและการหารือทวิภาคี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 22.40 น. ของวันที่ 18 พ.ย.ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เข้าเฝ้าฯ หรือ ทวิภาคีกับเจ้าชายมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี2565 โดย ด้านเศรษฐกิจ ไทยย้ำความพร้อมสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไทยพร้อมร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อริเริ่มซาอุดีอาระเบียตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Vision 2030) ซาอุดีอาระเบียสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจปีซีจีซีของไทย

อีกทั้งไทยและซาอุดีอาระเบียเห็นพ้องเรื่องความร่วมมือด้านพลังงาน ซาอุดีอาระเบียเชิญชวนให้แรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย พล.อ.ประยุทธ์ยังเสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ในสาขาอาหารและโภชนาการ (อาหารฮาลาล) การเกษตร ปิโตรเคมี การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการผลิต จากนั้นมีการเซ็นเอ็มอียูร่วมกัน 5 ฉบับ เช่น ความร่วมมือทางพลังงาน ความร่วมมือจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีอาระเบีย-ไทย ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงและความร่วมมือด้านองค์การกำกับดูแลต่อต้านการทุจริต

## □ เปิดประชุมเอเปคด้านการค้า

ต่อมา ในช่วงเช้าวันที่ 19 พ.ย. ที่ห้องประชุมเพลินนารี ฮอลล์ 12 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (Retreat ช่วงที่ 2) ภายใต้วหัวข้อ “Sustainable Trade and Investment การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการหารือ



แนวทางการส่งเสริม การเจริญเติบโต ครอบคลุมยั่งยืนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องการค้าการลงทุนเป็นหัวใจหลักของความร่วมมือในเอเปค หลายประเด็นที่ยังค้างค้ำ เป็นประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญ เช่น ความควบคุมการยั่งยืนและความเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่ดิจิทัล

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า จึงอยาก ให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าในเอเปค มีความคิดใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อน ประเด็นเหล่านี้ให้กลับหน้าได้อย่างไร ซึ่งการ ขับเคลื่อนวาระเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เป็นงานสำคัญที่ต้อง ช่วยกันสนับสนุน รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล นำธุรกิจขนาดกลางถึงย่อม (SMEs) เข้าสู่ ห่วงโซ่ธุรกิจโลกให้ได้มากขึ้น ขยายโอกาส ให้เข้าถึงสตรีและเยาวชนและกลุ่มคนใน ชนบทในพื้นที่ห่างไกล แต่ก็ยังมีความ เหลื่อมล้ำอยู่มาก ต้องลดช่องว่างและเสริม สร้างพลังให้กลุ่มที่ยังที่ไม่ได้รับการปลด ปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจ

### □ ร่วมรับรองเป้าหมายกรุงเทพ

“วาระเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ที่ในปีนี้มี ความก้าวหน้าอย่างมาก โดยจะทำแผนงานต่อ เนื่องหลายปีเพื่อขับเคลื่อนวาระเรื่อง FTAAP ต่อไป และมุ่งเน้นการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไทย หวังว่าแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีจะช่วยบ่ม เพาะความคิดใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนการ เติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมร่วมกันต่อ ไป” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว และในช่วงท้าย ของการประชุม ผู้นำเอเปคร่วมกันรับรอง ร่างเอกสารผลลัพธ์ 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาผู้นำ เขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบี ซีจี จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีส่งมอบ ตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคให้สหรัฐอเมริกา ด้วยการมอบชะลอมคล้องมาลัยสีโลโก้ เอเปค เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการส่งมอบ

การเป็นเจ้าภาพเอเปคให้แก่สหรัฐอเมริกา ในปี 2566 โดยมีนางคามาลา แฮร์ริส รอง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นผู้รับมอบ

### □ ส่งมอบไม่ต่อให้สหรัฐอเมริกา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวส่งมอบการ เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2566 ให้ กับสหรัฐอเมริกาที่จะเป็นเจ้าภาพ โดยระบุ ว่า ขอบเขตที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และสัญลักษณ์เอเปคในปีนี้ คือชะลอม ซึ่ง เป็นภูมิปัญญาไทยที่ใช้บรรจุสินค้าข้าวของ และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และใส่ของ ขวัญ สำหรับมอบให้กับญาติ ชะลอมนั้น สะท้อนถึงหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพ เอเปคของไทย และรูปแบบการทำงานของ เอเปคได้เป็นอย่างดี กล่าวคือการเปิดกว้าง สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล โดยประสานความเข้มแข็งที่หลากหลาย และความพยายามของเขตเศรษฐกิจสมาชิก เข้าด้วยกัน เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะส่งมอบ ชะลอมใบนี้ให้ เป็นของขวัญ และ สัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ยึดหยุ่นและ ความต่อเนื่องของความร่วมมือของเรา ให้แก่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าภาพการ ประชุมเอเปคในปีถัดไป มั่นใจว่าประเด็น ความยั่งยืนและครอบคลุม ที่ระบุไว้ในเป้าหมายกรุงเทพฯที่ได้ร่วมการวางรากฐานเป็น อย่างดี จะได้รับการสานต่อไปในปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับชะลอม สัญลักษณ์ไทยส่งต่อให้กับสหรัฐอเมริกา ภายในบรรจุผลไม้จำลอง และการบูร สำหรับไล่แมลง โดยชะลอมจะห่อหุ้มด้วย ใยบัว

### □ ประชุมเอเปคปิดฉากงดงาม

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวแสดงความ สำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เอเปคครั้งที่ 29 ว่า ขอแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จออก ทรงรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมกับคู่ สมรส และแขกพิเศษที่พระที่นั่งจักรีมหา ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง นำมาซึ่ง

ความเปลี่ยนแปลงปีดีแก่คณะผู้เข้าร่วม ประชุม และคนไทยทุกคน การประชุม เอเปคครั้งที่ 29 จบลงแล้วด้วยความสำเร็จ อย่างงดงาม ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หยิบ ยกสถานการณ์การคุกคามด้านนิวเคลียร์ ไทย ในฐานะเจ้าภาพเอเปคเข้าใจ คนเชื่อ ว่าทุกคนต่างมีข้อห่วงใยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้มีการพูดคุยหารือกันไปแล้ว คนและ ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้รับรองปฏิญญา ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 ซึ่งสะท้อน ให้เห็นการทำงานของเอเปค 2022 ตลอด ทั้งปีที่มีแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจี เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้ 3 หัวข้อหลัก

### □ ขับเคลื่อนประเด็น 3 ข้อหลัก

“1. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เอเปค ได้เห็นหน้าสานต่อการหารือเรื่องเขตการค้า เสรีเอเชีย-แปซิฟิก FTAAP ผลงานที่เป็น รูปธรรม คือ จัดทำแผนงานต่อเนื่องเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก และ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็น การค้าการลงทุนใหม่ ๆ 2. เชื่อมโยงกัน เอเปคได้ฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนระหว่าง กันอย่างปลอดภัย และไร้รอยต่อ เพื่อสร้าง ความพร้อมรับมือวิกฤติใหม่ในอนาคต และ 3. สู่สมดุล ผู้นำเอเปคทุกคนได้ร่วมกัน รับรอง เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ บีซีจีวางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง เป็นระบบ ซึ่งโอกาสนี้ เอเปคได้ร่วมเปิดตัว เว็บไซต์ [bangkokgoals.apec.org](http://bangkokgoals.apec.org)” นายกฯ กล่าว

### □ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีแลนด์

อนึ่ง ก่อนการประชุมเอเปค เวลา 08.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ ได้พบหารือกับ นายแอนโทนี แอลบานีส นายกรัฐมนตรี เกรือรัฐออสเตรเลีย นายกฯ ยินดีที่รัฐบาล ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งความร่วมมือใน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขณะที่นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลีย กล่าวว่า เป็นเกียรติที่ได้เดินทางเยือนไทยที่มีการต้อนรับอย่างดี และมี



ความประทับใจจากการที่ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อคืนวันที่ 18 พ.ย. ออสเตรเลียยืนยันความสำคัญที่มีให้กับอาเซียน โดยได้แต่งตั้งผู้ที่มีประสบการณ์สูงในภาคธุรกิจมาทำหน้าที่ผู้แทนพิเศษสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ หรือ ทวิภาคีกับ น.ส.จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ โดยไทยพร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือที่มีอยู่เดิมและในสาขาความร่วมมือใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และเวทีพหุภาคี น.ส.จาซินดากล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมไทยที่สามารถผลักดันความร่วมมือจากทุกเขตเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนิวซีแลนด์พร้อมสนับสนุนแนวทางที่หารือร่วมกันเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยพร้อมสนับสนุนการเปิดเที่ยวบินตรงไทย-นิวซีแลนด์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

## □ ไอเอ็มเอฟหนุนไทยพัฒนา

ต่อมา นางคริสตาลินา กอร์เกียว กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นางคริสตาลินาเห็นว่า ช่วงเวลานี้ โลกประสบกับสถานการณ์ความท้าทาย ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ในยูเครน พร้อมกล่าวชื่นชมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของไทย ทั้งนี้ นายฯฯ และกรรมการจัดการไอเอ็มเอฟต่างเห็นพ้องว่า ผลกระทบของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้หลายประเทศได้รับผลกระทบ และไอเอ็มเอฟ

พร้อมให้การสนับสนุนไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในการพัฒนา และสร้างกลไกตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

## □ พิธีต้อนรับประธานาธิบดีจีน

ต่อมา เวลา 13.20 น. บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมให้การต้อนรับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์และนายสี จิ้นผิงได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศกองผสมที่ตั้งแถวต้อนรับ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า และถ่ายรูปที่ระลึกก่อนหรือชौरาการเต็มคณะ เมื่อเสร็จภารกิจนี้จะมีการหารือกับนางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อไป

□ อ่านต่อหน้า 13

## เอเปค

□ ต่อจากหน้า 7

## □ จีนจับมือปราบคอลเซ็นเตอร์

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสี จิ้นผิง แสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ และประเทศไทยที่ได้จัดการประชุมเอเปคด้วยความสำเร็จ แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสร้างสรรค์ สามัคคี และปรองดอง ทั้งสองฝ่ายหรือแนวทางร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การหลอกลวงทางโทรศัพท์ ซึ่งจีนยินดีร่วมมือกับไทย นายสี จิ้นผิง เห็นว่าการเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้านั้นควรส่งเสริมการเชื่อมโยงตั้งแต่พื้นที่อีอีซี ไปยังรถไฟจีน-ลาว ไปจนถึงมณฑลยูนนาน และเชื่อมโยงไปยังเส้นทางขนส่งสินค้าทางบกและทางน้ำสายใหม่ของจีน เพื่อขยายการขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย เช่น พุเรียน และมังคุด

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเอกสารความร่วมมือ 5 ฉบับ อาทิ แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565-

2566) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทำงานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมไทยกับกระทรวงพาณิชย์จีน

## □ มอบบช.น.สอบการชุมนุม

ส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้ชุมนุม เมื่อเวลา 08.20 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในการรักษาความปลอดภัยตามบริเวณต่าง ๆ ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนกับกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค ที่บริเวณถนนดินสอจนมีผู้บาดเจ็บ รวมถึงสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้ประกาศทุกขั้นตอนการควบคุมฝูงชนให้ทางผู้ชุมนุมได้ทราบแล้วได้แจ้งเงื่อนไขแล้วว่าไม่ยอมให้มีการเคลื่อนขบวน เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัย และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในช่วงการประชุมผู้นำเอเปค แต่กลุ่มดังกล่าวก็พยายามจะเคลื่อนขบวนออกนอกพื้นที่ เส้นทางที่กลุ่มดังกล่าวออกเดินก็มีความสุ่มเสี่ยง ไม่ใช่แค่เส้นทางที่มุ่งตรงมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เท่านั้น จึงมีจุดที่เจ้าหน้าที่พยายามรั้งหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมหลายจุดจนทำให้เกิดเหตุการณ์ปะทะกัน อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมาย บช.น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง

เบื้องต้นมีรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 15 นาย ซึ่งมี 1 นายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งตนมอบหมายให้รอง ผบ.ตร. ไปเยี่ยมตำรวจนายดังกล่าว ส่วน 14 นายที่เหลือกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน

## □ รับจัดระเบียบสื่อได้ยากขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีสำนักข่าวบางสำนักประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ที่ทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าว แม้จะสวมปลอกแขนแสดงตน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องของสื่อมวลชน ทางตำรวจเคยยื่นเรื่องต่อศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งได้ให้แนวทางแล้วว่า ต้อง



มีการจัดระเบียบสื่อมวลชนในพื้นที่การประชุม ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า พื้นที่การประชุมในบางครั้ง มีสื่อมวลชนมากกว่าผู้ชุมนุม จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดระเบียบสื่อมวลชนได้ยาก ขณะเดียวกันก็มีสื่อมวลชนบางส่วนพยายามมาขึ้นอยู่ข้างหน้ากลุ่มผู้ชุมนุม ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำได้ยากขึ้น "ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นมีแบบนี้หรือไม่อย่างไรก็ตาม ขอให้สื่อมวลชนทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมมีการโต้ตอบเจ้าหน้าที่หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ก็ขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังด้วย เพราะยากจะควบคุม"

### □ พอใจตำรวจทำงานได้ด้วยดี

"ขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย เพราะตอนนี้มีสื่อมวลชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังมียูทูบเบอร์ ซึ่งก็มีหลายคนก็ไม่ได้อยู่ในแนวกันสำหรับสื่อมวลชน ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้บ้าง ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามหน้างาน อย่างไรก็ตาม ต้องมีการไปตรวจสอบอีกครั้งว่าใครมีความผิดหรือไม่อย่างไร ส่วนที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่รายหนึ่งทำท่าที่ยั่วล้อเลียนผู้ชุมนุมนั้น ต้องขอตรวจสอบก่อน แต่หากมีการกระทำเช่นนั้น ต้องมีการกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน ภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมา อาจไม่ใช่ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าเป็นอย่างไร ดังนั้นจะให้ทาง บชน. ไปจัดทำรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดมาให้ผม" พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าว

เมื่อถามถึงการประเมินผลการทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ตนพอใจเพราะงานประชุมเอเปคเป็นงานใหญ่ที่นาน ๆ จะเกิดขึ้น หากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงและการก่อความไม่สงบ ก็ถือว่าสามารถผ่านลุล่วงด้วยดี ขณะนี้ก็ยังไม่มีภาพรวมที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้นำต่าง ๆ

### □ มีอบได้ประกันชุดแรก 23 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 18 พ.ย. ที่บริเวณหน้า สน.ทุ่งสองห้อง มีผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค 2022 จำนวนหนึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมร้องเพลงบรรเลงดนตรี เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ชุมนุมที่

ถูกควบคุมตัวจำนวน 25 คน หลังถูกตำรวจควบคุมฝูงชน จับกุมขณะเคลื่อนขบวนจากลานคนเมือง เพื่อไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปล่อยตัวผู้ชุมนุม 23 คน เนื่องจากทำการสอบปากคำเสร็จสิ้น และดำเนินการทางเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยการปล่อยตัวได้กำหนดเงื่อนไข ห้ามเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองใด ๆ ระหว่างได้ประกัน ห้ามประกาศเชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมมั่วสุมหรือกระทำการใด ๆ ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ในวงเงินประกันคนละ 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวอีก 1 คน ที่อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวคงค้าง-คัดลยกรรมจุมก ที่โรงพยาบาลตำรวจ หลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เผชิญหน้ากับตำรวจควบคุมฝูงชน โดยจะเข้าพบพนักงานสอบสวน ภายหลังการรักษาเรียบร้อยแล้ว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดอาญามาตรา 215 ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ชูเกียรติว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 216 เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มีวสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนความผิดในข้อหาอื่น ๆ อาจจะแตกต่างกันไปตามพฤติการณ์รายบุคคล อาทิ ความผิดฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน และความผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ความสะอาดฯ

### □ ชี้ห้ามชุมนุมจัดรัฐธรรมนูญ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 พ.ย. ที่ สน.ทุ่งสองห้อง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางพนักงานสอบสวน สน.ตำรวจราชบุรี ได้อนุญาตให้ประกันตัวนายบารมี ชัยวัฒน์ อายุ 55 ปี และนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล อายุ 46 ปี ในชั้นสอบสวนวงเงิน 20,000 บาท โดยนายบารมี เปิดเผยว่า พวกเขายืนยันว่า ก่อนการประชุมมีการแจ้งว่าจะมีการชุมนุมดังกล่าวตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

และจะมาแจ้งการประชุมบริเวณลานคนเมือง ทั้ง 2 แห่งได้รับการยืนยันว่าไม่ได้มีใครขัดขวางหรือห้ามแต่อย่างใด แต่ถึงไม่ได้รับการอนุญาตก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การตั้งเงื่อนไขไม่ชอบต่อรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขไม่ถูกต้อง เราไม่จำเป็นต้องรับฟัง ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจะมีการนัดการประชุมทางการเมืองอีกครั้ง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ หากยอมเมื่อไหร่ผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นอาจจะถูกใช้วิธีการเดียวกัน และอาจเป็นมาตรฐานทำร้ายผู้ชุมนุมต่อไปในอนาคต

### □ ใช้ขอประกันต้องร้องขอต่อศาล

ด้านนายเลิศศักดิ์ ธรรมคงศักดิ์ อายุ 53 ปี คณะทำงานราษฎรหยุดเอเปค 2022 กล่าวว่าการชุมนุมดังกล่าวตลอด 3 วัน มีการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เราทำหนังสือแจ้งไปเพื่อให้ทราบที่เราต้องการชุมนุมเพื่อให้ตำรวจเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลคุ้มครองอำนวยความสะดวกในการชุมนุม ทั้งความปลอดภัยและด้านการจราจรตามหลักสากล แต่สิ่งที่ตำรวจทำตลอดทั้งวันที่ผ่านมาคือมีการสกัดการชุมนุม กฎหมายการชุมนุมคือห้ามสกัดการชุมนุม หากจะสกัดการชุมนุมต้องร้องขอต่อศาล ตำรวจสกัดการชุมนุม 2-3 ด้าน และจะมาบอกว่าห้ามใช้ถนนบริเวณใดบริเวณหนึ่งไม่ได้ แต่หากติดขัดอย่างไรมีความจำเป็นต้องใช้สามารถแจ้งให้ทราบเพื่อแบ่งเวลากันได้ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ต้องร้องขอต่อศาลก่อนทุกรายการ และวันที่ 18 พ.ย. ตำรวจดำเนินการผิดหลักการหลายอย่าง เหมือนอยู่ในบรรยากาศการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตำรวจบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นสถานที่ราชการ แต่ข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญถนนเส้นนี้เป็นสถานที่สาธารณะ การสกัดกันทุกทางเป็นการสกัดกันการใช้กระสุนยาง การเอาโล่เอากระบองมาตีเราไม่ได้มีการร้องขอต่อศาลก่อน

### □ มีอบประกาศไม่ยอมเด็ดขาด

น.ส.ณัฐพร อาจหาญ กรรมการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมือง (กป.อปช.) กล่าวว่า การชุมนุมดังกล่าวเราได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่



ตำรวจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 16-17 พ.ย.ที่ผ่านมา และวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา มีการแจ้งเพิ่มเติมว่าจะเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจของการประชุมเอเปคหลายภาคของประเทศ การปิดถนนเส้นทางดังกล่าว เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิปิดเส้นทาง หากมีหมายศาลต้องแจ้งให้ทราบ ทางพวกเราไม่เห็นการดำเนินการดังกล่าว เราขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดการใช้การทู่ตีด้วยกระบองดังกล่าวยับยั้งเพื่อป้องกันคนอื่น ๆ แต่กลับถูกทู่เข้าที่ใบหน้าและถูกยิงด้วยกระสุนยาง มีผู้โดนยิงกระสุนยางเข้าที่ใบหน้าทั้งที่ควรยิงสกัดแค่แขนขา วิ่งกรูกันเข้ามาและมีการรุมกระที่บวมถึงนักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่มีทางยอมได้อย่างเด็ดขาด โขดตีที่ตีสมาชิกคนจนซึ่งได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากที่เข้ามายื่นเป็นแนวป้องกันให้ทุกคนไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามา

นอกจากนี้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน หรือผู้ที่อยู่ข้างรัฐบาลหลายคนได้ออกมาประณามการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นด้วยว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและเรียกร้องให้มีการสอบสวน

## □ ซี.ส.ได้ไปไหนยังมีเวลาคิด

อีกเรื่องหนึ่ง นายรงค์ บุญสวยขวัญ

ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองช่วงหลังเอเปค ว่าขณะนี้ภาคใต้มีลมพายุแรงทำให้ ส.ส.ภาคใต้ นั่งเจ็บบ้างทำงานอยู่กับประชาชนในพื้นที่และใช้โอกาสอธิบายว่าเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา ได้ทำอะไรไปบ้าง พอประชาชนถามว่าอนาคตจะอยู่ที่ไหนก็ชี้แจงว่าวันนี้ทุกคนอยู่พรรค พปชร. ไม่มีสัญญาจะไปที่ไหนและ ส.ส. ได้ทั้ง 14 คน ที่ตนได้พูดคุยอย่างใกล้ชิด 4-5 คน ต่างพูดตรงกันว่า เรายังอยู่ พปชร. และมั่นใจในระบบเลือกตั้งบัตรสองใบ ส่วนจะอยู่กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็ค่อยเลือกกัน ส.ส. ที่คุยกันไม่วิตกกังวลทำงานในพื้นที่ไปก่อน ส่วนสังกัดลุงไหนพรรคไหนอย่างไรมันมีเวลา อนาคตจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่อง

การเมืองระดับชาติ ส.ส. เหมือนน้ำอย่างไรก็มีที่อยู่ที่ แต่ขอให้เป็นที่ที่ในสายตาชาวบ้าน ส่วนจะอยู่กับลุงไหน ยังมีเงื่อนไขที่ยังไม่สามารถสรุปได้ที่จะต้องตัดสินใจในอนาคตยังมีเวลา แต่วันนี้ขอให้เป็นที่ที่อยู่ที่ไหนก็ได้

## □ สองลุงแยกทอนกำลังกันเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า หาก พล.อ.ประวิตร แยกกับ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่กับใครดีกว่ากัน นายรงค์ กล่าวว่า “จากข้อมูลกระแสของ พล.อ.ประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้ถือว่าดีมาก ถ้าเราเป็นน้ำคือนัก พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไปโลด วันนี้เราอยู่ พปชร. กระแส พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นปัจจัยหลักอยู่ แต่การเมืองมีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขใหม่ ๆ เข้ามาเสริม ซึ่ง ส.ส.ภาคใต้ทั้ง 14 คน มีความเป็นปัจเจกของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ถ้าสองลุงแยกกัน คิดว่า ส.ส.ได้ทั้ง 14 คน ถ้าจะไปก็ไม่ได้ไปทั้งขวงเพราะแต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่ต่างกันไป แต่ผมยังเชื่อว่าสองลุงยังอยู่ด้วยกัน จะไปแยกกันทำไม ชัดกันทำไม เมื่อแยกกันแล้วทอนกำลังตัวเอง เมื่ออยู่ที่เดิมคืออยู่แล้ว สงครามใหญ่คือชนะเลือกตั้งจึงเกิดคำถามว่าแยกไปแล้วจะเป็นพรรคใหญ่หรือ” นายรงค์ กล่าว

## □ รทสช.หวังกวาดส.ส.พัทลุง

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค และนายวิสุทธิ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง และกรรมการบริหารพรรค เปิดศูนย์ประสานงานพรรค รทสช. พร้อมประชุมตั้งตัวแทนพรรคและตั้งสาขาพรรคการเมืองและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดพัทลุง เขต 2 คือ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร บุตรชาย นายวิสุทธิ โดยมีนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ และนายเจือราชสีห์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมงานด้วย นายพีระพันธุ์ กล่าว หลังจากนี้จะตั้งสาขาพรรคในจังหวัดยะลา กรุงเทพฯ ชุมพร ขอนแก่น สงขลาและลพบุรี พรรคพร้อมกวาดเก้าอี้ ส.ส.ทั้ง 3 เขตของจังหวัดพัทลุง ซึ่งขณะนี้ตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พร้อม

แล้วทั้ง 3 เขต มั่นใจว่าที่จังหวัดพัทลุงจะได้รับความนิยมนับพรรค รวมถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

นายพีระพันธุ์กล่าวว่าปฏิเสศกรณีกระแสข่าวว่าวันที่ 21 พ.ย.นี้ จะมีบุคคลวิโอที่มาสัมผัสเป็นสมาชิกพรรค รทสช. ว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งในวันดังกล่าวตนและเลขาธิการพรรคก็ติดภารกิจ สื่อมวลชนบอกว่าจะมาพรรคกันในวันที่ 21 พ.ย.นี้ เต็มไปหมด “ไม่รู้จะมาทำไม” ไม่รู้ไปโดนใครหลอก ถ้ามีเรื่องจริงให้ฟังจากปากตน ยังไม่มีการพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการส่วนตัว เพราะติดภารกิจในช่วงการประชุมเอเปค แต่หลังจากนั้นจะได้ใช้โอกาสสอบถามเส้นทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ และจะชี้แจงสื่อมวลชน แต่ส่วนตัวไม่กล้าที่ชวน พล.อ.ประยุทธ์ มาเป็นสมาชิกพรรค รทสช. เพราะต้องดูว่า พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่สังกัดอื่นหรือไม่.



# 'ตุ'ซีบรลล3ข้อ ส่งไม่ต่อมะกัน

แฮร์ริสรับชะลอมติโผ  
เผยแขกเอเปค5พันคน  
ซาอุเซ็นช้อตกลาง5ฉบับ  
เปิดทำเนียบรับ'สีจินผิง'  
สรุปผนึกไทยแน่น5เรื่อง  
ผู้นำโลกทยอยบินกลับ

'บิกตุ'แถลงบรลลผลสำเร็จ 3 ข้อไทยเจ้าภาพเอเปค  
เผยไม่เห็น้อยจัดงาน ส่งมอบ'ชะลอมติ'ให้สหรัฐ โต้โผ  
ปี'66 มั่นใจสานต่อภารกิจที่ริเริ่ม ซาอุฯเซ็นบันทึกร่วมมือ  
5 ฉบับ เปิดทำเนียบรับ'สี จิ้นผิง'ลงนามไทย-จีน 5 ข้อ

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ส่งไม่ต่อมะกัน

## ไทย-ซาอุฯร่วมมือกันทุกด้าน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 22.40 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าเฝ้าฯหารือทวิภาคีกับเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ

อัลซะอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ซาบซึ่งสำหรับการตอบรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และการตอบรับเข้าร่วมการประชุมเอเปค ในฐานะแขกพิเศษของไทย พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และแสดงความยินดีที่มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะทำงาน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ โดยยินดีที่ความร่วมมือทวิภาคีในทุกด้านมีความคืบหน้า และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ

ขณะที่มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบีย มีพระราชดำรัสตอบว่า ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนซาอุฯเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้หารือในประเด็นต่างๆ และมีการทำข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันจะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอีกมาก โดยซาอุฯให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับไทย อาทิ การลงทุน สาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

## ตั้งสภา2ชาตินำแผนไปปฏิบัติ

จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือ และติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ และการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพระหว่างกัน ดังนี้ ด้านความร่วมมือทวิภาคี การเชิญซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565 ในฐานะแขกพิเศษ โดยเห็นถึงการมีบทบาทที่สร้างสรรคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นการแสดงถึงความจริงใจของไทยที่จะร่วมส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ที่ไทยเป็นหุ้นส่วนของซาอุดีอาระเบียในภูมิภาคได้ โดยต่างยินดีที่ไทยและซาอุดีอาระเบียมีการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา รวมถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ซาอุดีอาระเบีย และบันทึกความเข้าใจด้วยการจัดตั้งสภาความร่วมมือทวิภาคีไทย เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือและเป็นกลไกติดตาม ซึ่งผู้นำทั้งสองต่างขอให้นำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด





## ร่วมมืออาหาร-ท่องเที่ยว-แรงงาน

ด้านเศรษฐกิจ ไทยย้ำความพร้อมที่จะสนับสนุนในด้านความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Mega-projects) ต่างๆ ในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ไทยพร้อมร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งริเริ่มซาอุดีอาระเบียตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Vision 2030) ซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของไทย โดยซาอุดีอาระเบียให้ความสำคัญกับการลงทุนในไทย ซึ่งด้วยวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบียจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย และภาคเอกชนของไทยในการส่งเสริมการค้า การลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ ไทยและซาอุดีอาระเบียยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน โดยไทยพร้อมร่วมกับซาอุดีอาระเบียขับเคลื่อนความร่วมมือตามเอกสาร White Paper ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และในด้านแรงงาน ทั้งสองฝ่ายมุ่งกระชับความร่วมมือ โดยซาอุดีอาระเบียมองว่าแรงงานไทยถือเป็นแรงงานที่มีฝีมือติดอันดับต้นๆ ของโลก พร้อมได้เชิญชวนแรงงานไทยให้ไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะมีโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานไทยอีกมาก

## พิธีแลกเปลี่ยนข้อตกลง5ฉบับ

ด้านสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ไทยยินดีที่การเดินทางไปมาระหว่างกัน มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณ

ฝ่ายซาอุดีอาระเบียสำหรับทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนและนักศึกษาของไทย หวังว่าจะมีความร่วมมือกันมากขึ้น พร้อมได้กล่าวเสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ในสาขาอาหารและโภชนาการ (อาหารฮาลาล) การเกษตร ปีเตอร์เคมิกการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการผลิต

ภายหลังจากการหารือข้อราชการ นายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทรงเป็นสักขีพยานร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1.ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 2.บันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย 3.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 4.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และ 5.บันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรกำกับดูแลและต่อต้านการทุจริต ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โถงตึกสันติไมตรี ก่อนเข้าร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ ในเวลาประมาณ 00.05 น. ณ ตึกสันติไมตรี

**ต้อนรับ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา**  
นายกรัฐมนตรี ทำพิธีต้อนรับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

(หลังนอก)

## หนุนWTOผลักดันการค้าพหุภาคี

เวลา 09.40 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 รูปแบบ Retreat ช่วงที่ 2 หัวข้อการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน

นายภักกล่ากว่า การค้าและการลงทุนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคและโลก การค้าและการลงทุนถือเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือในเอเปค โดยองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งคือเอเปคสนับสนุน และสนับสนุนมาโดยตลอด คือระบบการค้าพหุภาคี มี WTO เป็นแกนหลัก ทั้งนี้เอเปคมีบทบาทในฐานะแหล่งบ่มเพาะทางความคิด โดยร่วมกันหาทางออกใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ อาทิ ความครอบคลุม ความยั่งยืน



และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล

นายกฯ กล่าวว่าการสนับสนุนสำคัญอย่างหนึ่งของเอเปคในระบบการค้าพหุภาคี คือ การขับเคลื่อนวาระเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ที่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยจัดทำแผนงานต่อเนื่องหลายปีเพื่อขับเคลื่อนวาระเรื่อง FTAAP ต่อไป ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพและเตรียมเศรษฐกิจให้พร้อมสำหรับยุคหน้า รวมถึงประเด็นการค้าและการลงทุนยุคใหม่ เช่น ความยั่งยืน เศรษฐกิจดิจิทัล การค้า และสาธารณสุข

## ผู้นำโลกรับรองปฏิญญา 2 ฉบับ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากจะต้องดำเนินการตามแผนงานต่อเนื่องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงขั้นตอนต่อไปด้วย โดยปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยรับมือและให้พื้นที่จากโควิด-19 รวมทั้งยังสนับสนุน MSMEs ที่ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดโลกและห่วงโซ่อุปทาน ทั้งยังขยายการเข้าถึงและสร้างโอกาสให้กับสตรี เยาวชน ตลอดจนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งตนเห็นว่าจำเป็นต้องลดช่องว่างด้านดิจิทัลและเสริมพลัง เพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนทุกกลุ่ม

นายกฯ กล่าวสรุปว่า เอเปคเห็นพ้องว่าต้องทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความกินดีอยู่ดีของประชาชนทุกคนในภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ ยินดีที่เอเปคมุ่งมั่นสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มี WTO เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวาระ FTAAP โดยเอเปคยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต โดยเฉพาะสำหรับ MSMEs และธุรกิจนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น มุ่งเน้นการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไทยหวังว่าแนวคิดเศรษฐกิจ BCG จะช่วยบ่มเพาะความคิดใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมร่วมกันต่อไป

โดยในตอนท้าย ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ร่วมกันรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG

## ส่งมอบสหรัฐเจ้าภาพเอเปคปี'66

จากนั้นนายกฯ ได้ร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคให้สหรัฐอเมริกา และกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 และขอบคุณการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทุกเขตเศรษฐกิจมาโดยตลอด



รับเจ้าชาย - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายพระกระยาหารค่ำเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในฐานะแขกของรัฐบาล ณ ดิกลันด์ไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน



ส่งต่อ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งมอบตะลอม สัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 ให้นางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐ สานต่อภารกิจเจ้าภาพในปีหน้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

ซึ่งตะลอมที่เป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ในครั้งนี้ เป็นภูมิปัญญาไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้า บรรจุของใช้ยามเดินทาง และใส่ของขวัญสำหรับมอบให้แก่ญาติมิตร โดยตะลอมสะท้อนการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล และรูปแบบการทำงานของเอเปคได้เป็นอย่างดี ทั้งการผสานความเข้มแข็งที่หลากหลายและความพยายามของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เข้มแข็ง ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืนสำหรับชนรุ่นหลังของเรา

นายกฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะส่งมอบตะลอมในปีนี้ ให้เป็นของขวัญ และสัญลักษณ์

ของความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น และความต่อเนื่องของความร่วมมือของพวกเรา ให้แก่สหรัฐอเมริกา เจ้าภาพเอเปคในปีถัดไป ทั้งนี้ เอเปคกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ไทยพร้อมร่วมมือกับสหรัฐ ขับเคลื่อนงานของเอเปคต่อไปอย่างไร้รอยต่อ และมั่นใจว่าประเด็นด้านความยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งระบุในเป้าหมายกรุงเทพฯ ที่เราได้ร่วมกันวางรากฐานไว้เป็นอย่างดี จะได้รับการสานต่อในปีหน้า ภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสหรัฐอเมริกา เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกา เอเปคจะได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดี และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2566



## แถลงความสำเร็จจัดเอเปค

เวลา 12.25 น. พล.อ.ประยุทธ์แถลงข่าวในฐานประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคว่า แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ได้เสด็จออกทรงรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคพร้อมคู่สมรส และแขกพิเศษ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังเมื่อค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมและคนไทยทุกคน

นายกฯกล่าวว่าการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 จบลงแล้วด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปคทั้งหมด รวมทั้งทีมงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในที่นี่ ทุกคนต้องการเห็นเอเปคยืนหยัดทำงานเพื่อสร้างการเจริญเติบโตและอนาคตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยได้ต้อนรับคณะผู้นำ คู่สมรส และแขกพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม และสื่อต่างชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้เดินทางมาประชุมร่วมกันแบบพบหน้า ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำเอเปคได้หารือกับแขกพิเศษ ได้แก่ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย และได้พูดคุยกับภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และยังได้รับฟังมุมมองของกลุ่มผู้แทนเยาวชนเอเปคจาก APEC Voices of the Future 2022 ด้วย

## ยัน'เปิดกว้าง-เชื่อมโยง-สมดุล'

นายกฯกล่าวต่อว่า ขอเรียนว่าการที่ได้มีการกล่าวถึงอาวรณ์เคลียร์ในที่ประชุมไทย ในฐานะเจ้าภาพเอเปคและคนที่เชื่อว่าทุกคนต่างมีข้อห่วงใยและกังวลในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีการพูดคุยหารือกันไปแล้ว ตนและผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ.2022 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการทำงานของเอเปค 2022 ตลอดทั้งปีที่มีแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อน ภายใต้หัวข้อหลัก เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล มีผลลัพธ์ ดังนี้ 1.เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เอเปค ได้จัดทำแผนงานต่อเนื่องหลายปีเพื่อสานต่อการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก FTAAP ในบริบทของโลกยุคหลังโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆ

"2.เชื่อมโยงกัน เอเปคได้ฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันอย่างปลอดภัย และริรอยต่อเพื่อสร้างความพร้อมรับมือวิกฤตใหม่ในอนาคต

และ 3.สู่สมดุล ผู้นำเอเปคทุกคนได้ร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี เพื่อวางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งโอกาสนี้เอเปคได้ร่วมเปิดตัวเว็บไซต์ bangkokgoals.apec.org อีกด้วย" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่า การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทยได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผมได้ส่งมอบหน้าที่นี้แก่สหรัฐอเมริกาที่จะเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2566 มั่นใจว่าสหรัฐจะสานต่อภารกิจของไทยได้เร็วไว้โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการค้าอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาค

ผู้สื่อข่าวถามว่าในการประชุมครั้งนี้เหนื่อยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "ไม่เหนื่อย"

## สงครามยูเครนกระทบศก.โลก

ทั้งนี้ เนื้อหาสำคัญในปฏิญญาเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ระบุถึงสงครามยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งผู้นำเอเปคได้เน้นย้ำจุดยืนที่แสดงในเวทีอื่นๆ ที่สมาชิกส่วนใหญ่ประณามอย่างรุนแรงและเน้นย้ำว่าทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากต่อผู้คน และทำให้เศรษฐกิจโลกที่เปราะบางอยู่แล้วเลวร้ายลงมากขึ้น ชัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ชัดขวางห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดความไม่มั่นคงด้านพลังงานและอาหาร และเพิ่มความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน แต่ตระหนักว่าเอเปคไม่ใช่เวทีสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และรับทราบว่ามีปัญหาด้านความมั่นคงอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก

ผู้นำเอเปคยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศและองค์การการค้าโลก ที่จะช่วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้เกิดความเติบโตและบรรเทาความยากจน และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านการค้าการลงทุนที่เสรี ยุติธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และคาดการณ์ได้ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดตามกฎการค้าระหว่างประเทศ

## ปฏิรูปโครงสร้างศก.หลังโควิด

นอกจากนี้ ยังพูดถึงความคืบหน้าในเรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรีในเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ในปีที่มีการกลับมาพูดคุยกันใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจะยังคงรักษาพลวัตต่อไป เพื่อไปสู่การทำงานที่มีคุณภาพและครอบคลุม โดยมอบหมายให้มีการรายงานความคืบหน้าในปีต่อๆ ไปให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคครบรอบ และจะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ในการพัฒนาการทำงานภายใต้โครงการ FTAAP Work

ผู้นำเอเปคยังให้ความสำคัญกับการบรรลุการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ที่ต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อการเติบโตที่มีความครอบคลุม ยั่งยืน เป็นมิตรกับนวัตกรรม และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง ขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) และธุรกิจสตรีสตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความเร่งด่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การขนส่งและบริการอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการพูดถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืน การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลักดันการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืน รวมถึงตระหนักถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้า เพื่อปลดล็อกให้เกิดการเติบโตแบบทวีคูณ

## ลั่นจัดการปัญหาท้าทายปัจจุบัน

ผู้นำเอเปคยังประกาศความมุ่งมั่นในการเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้ว และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานที่ยั่งยืน

ที่ประชุมผู้นำเอเปคยังได้รับรอง เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อต่อยอดเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเอเปค โดยจะมีการพัฒนาเป้าหมายกรุงเทพฯ ไปสู่การดำเนินการที่ชัดเจน ตอบสนอง และครอบคลุม ทั้งยังยินดีต่อการเปิดตัวรางวัล APEC BCG Award ในปีนี้ เพื่อยกย่องความสำเร็จของความยั่งยืนในภูมิภาค

## ย้ำการทุจริตคอร์รัปชันอันตราย

ผู้นำเอเปคยังประกาศว่า จะระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเร่งรัดและกระชับงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคน รวมถึง MSMEs และผู้หญิง ให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากมัน พร้อมกับเน้นย้ำถึงอันตรายจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ในตอนท้ายผู้นำเอเปคยินดีกับผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคในปี 2565 รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีรายสาขาต่างๆ พร้อมขอบคุณประเทศไทยสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2565 และตั้งตารอการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2566 ของ



สหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันก็แสดงความยินดีที่เปรูและเกาหลีใต้จะรับเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ

## สหรัฐขึ้นชมไทยพร้อมสานต่อ

ด้านกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ในโอกาสการเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน โดยฝ่ายสหรัฐชื่นชมบทบาทของไทยและความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย และพร้อมสานต่อความร่วมมือที่ไทยได้ริเริ่มไว้ในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสหรัฐในปีหน้า

ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญและความพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือตามแถลงการณ์ว่าด้วยความสัมพันธ์มิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐ ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฝ่ายสหรัฐแสดงความชื่นชมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน สีเขียว (BCG Economy) ของไทย และความคืบหน้าของความร่วมมือไทย-สหรัฐในด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งย้ำความพร้อมร่วมมือกันฉลองโอกาสครบรอบ 190 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2566

## มาครงเยี่ยมชมวัดโพธิ์ก่อนกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส ในระหว่างการเยือนไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าเขตเศรษฐกิจเอเปค ในฐานะแขกของเจ้าภาพว่า ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน นายมาครงได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ในการเยี่ยมชมดังกล่าว ผู้นำฝรั่งเศสได้เข้ามัสการและสนทนากับเหล่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดโพธิ์จำนวน 2 รูป ได้แก่ พระเทพวิริโมลี และพระเทพวัชรจารย์ ณ พระอุโบสถ และลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยมของวัด

อีกทั้งนายมาครงยังได้สักการะพระพุทธรูปปฏิมากร ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถ และพระพุทธรูปไสยาสน์ ที่ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารวัดโพธิ์ หนึ่งในพระนอนที่สวยงามและสำคัญที่สุดในประเทศ รวมถึงเดินชมบรรยากาศโดยรอบของวัดอีก ก่อนที่นายมาครงจะเดินทางกลับฝรั่งเศสเมื่อช่วงดึก

## ลงนามร่วมมือไทย-จีน5ฉบับ

เวลา 13.20 น. ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ให้การต้อนรับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนไทย ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ก่อนที่ผู้นำทั้งสองได้ร่วมหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ

หลังจากการหารือเต็มคณะ ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเอกสารความร่วมมือและความตกลงที่มีการลงนามในช่วงการเยือน 5 ฉบับ ได้แก่ 1.แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2565-2569)

2.แผนความร่วมมือส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 3.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 4.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 5.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทำงานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากนั้น ประธานาธิบดีจีนได้ลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก ณ บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีจีน และภริยา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

## ไทย-มะกันใจถึงใจสู่2ศตวรรษ

เวลา 17.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์หารือทวิภาคีกับนางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

ทั้งนี้ สหรัฐในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีหน้า พร้อมสานต่อประเด็นและผลลัพธ์สำคัญจากการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ BCG ของไทยซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกัน ดังนี้ ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 5 โครงการ ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาพลังงานสะอาด ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของไทยในการสนับสนุนและเพิ่มพูนความร่วมมือกับสหรัฐอย่างรอบด้าน มีความสัมพันธ์ในรูปแบบใจถึงใจ เพื่อเดินหน้าสู่ 2 ศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป



## 'เอสเอ็มอี'เร่งรบ.แก้7ข้อ ส.อ.ท.หวังลดค่าครองชีพ คลังยึด'แก้หนี้'ถึงมค.66

ส.อ.ท.จี้ รบ.เร่งช่วยค่าครองชีพเป็นของขวัญปีใหม่ เอสเอ็มอีขง 7 ข้อ ยกแก้หนี้วาระแห่งชาติ โฆษ่วยพวากำลังซื้อชบเซา นมยี่ห้อดั่งปรับราคาอีก 2 บาท (อ่านต่อหน้า 15)

### ต่อจากหน้า 1

### 'เอสเอ็มอี'

#### เอสเอ็มอีขอ7ข้อรัฐช่วยด่วน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายแสงชัย อีกรุกฉวนิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาพันธ์ได้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอที่จะขอให้รัฐช่วยเหลือ 7 ข้อ ได้แก่ 1.แก้หนี้เสีย รหัส 21 หรือกลุ่มที่ในอดีตเคยเป็นลูกหนี้ชั้นดี ปัจจุบันเป็นหนี้เสียช่วงโควิด ให้รัฐบาลซื้อหรือปรับหนี้ ให้กลับมาประกอบธุรกิจได้ปกติภายใน 3-6 เดือน 2.ลดแก้ของแพง ค่าครองชีพและต้นทุนพุ่ง โดยให้มีการเผยแพร่แผนโครงการจะแก้เฉพาะหน้า และระยะยาว 3.ให้รัฐทำแผนพัฒนาแพลตฟอร์ม พัฒนาทักษะแรงงานสู่แรงงานเพื่ออนาคต โดยให้ยกระดับขีดความสามารถทักษะ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และแรงงาน 4.สร้างแต้มต่อดอกเบี้ยรายย่อย สกัดเรื่องรายใหญ่ได้ดอกเบี้ยแต่รายย่อยดอกเบี้ยแพงกว่า โดยเสนอใช้กลไกกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสังจจะออมทรัพย์ สถาบันการเงินชุมชน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน 5.สร้างเศรษฐกิจฐานรากหมุนเวียนช่วยเอสเอ็มอีลดการนำเข้า เน้นผลิตเองใช้เองและหาตลาดนอกประเทศต่อยอดขับเคลื่อน ในแบบเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสร้างนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ 6.ลดเหลื่อมล้ำด้านกฎหมาย และ 7.ส่งเสริมกระจายรายได้ท้องถิ่น เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สตรีอาชีพและเอสเอ็มอีย่อยๆ

#### อ้อน'ตุ๋'แก้หนี้ของขวัญปีใหม่

"เรื่องด่วนสุดคือการแก้หนี้เอสเอ็มอี ที่น่าจะมีไม่น้อยกว่า 2 ล้านราย ประสบปัญหาหนี้เสียและไม่มีทุนทำธุรกิจต่อ อยากให้รัฐยกขึ้นเป็นวาระชาติ และเร่งช่วยเหลือเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งเตรียมนำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พรรคการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านโอกาสต่างๆ โดยวันที่ 15-17 ธันวาคมนี้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จะจัดงาน 'STEP 4' ณ ศูนย์ประชุม ททบ.5 อาคารเบญจรัฐสภฎฎ ที่มีการเสวนา Executive Talk จากผู้บริหารระดับชาติ นักธุรกิจชั้นนำ และพรรคการเมือง ก็จะใช้โอกาสนี้ยื่นหนังสือตามข้อเรียกร้องต่างๆ ของเอสเอ็มอีผู้มีอุปคุณเหล่านี้" นายแสงชัยกล่าว

#### กก.เฉพาะกิจยังไม่เห็นผลงาน

นายแสงชัยกล่าวถึงทิศทางการณ์เศรษฐกิจและการเมืองหลังการประชุมผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ สิ้นสุดลงวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ว่า ถ้าภาพเป็นแค่พิธีกรรมก็ได้แค่ภาพ แต่หากผลหารือนำไปสู่การเจรจาการค้าและผลักดันสู่การลงทุนในเขตเศรษฐกิจ 4 ภาค ต้นโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และต้นการโรดโชว์จากนี้ในต่างประเทศได้จริง ก็จะทำให้ประโยชน์ในอนาคต ส่วนสถานการณ์การเมือง มองว่ายังไม่มีความใหม่ และไม่ได้กังวลหากมีการปรับทีมเศรษฐกิจหรือปรับ ครม. ซึ่งตอนนี้เห็นว่าวางคนไม่ถูกที่ไม่ได้ชำนาญการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้มากเท่าที่ควร และไม่เห็นว่า จะเข้ามาดูแลหรือฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้อย่างไร คงต้องถามว่า รัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้วิกฤตราคาลงงาน-สินค้าแพง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีต่างๆ ร่วมด้วย ผ่านมา 4 เดือนยังไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมว่าแก้ไขอะไรในด้านพลังงานหรือของแพง ทั้งเรื่องค่าถ่าน ต้นทุนแพงก็ยังไม่เหมือนเดิม

"แม้มองว่ารัฐบาลเหลือเวลาแค่ 4 เดือน แต่หากใน 4 เดือนได้ผู้บริหารเศรษฐกิจหรือรัฐในโอกาสนี้ผลักดันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม เพียง 4 เดือนก็ถือว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจ และเอสเอ็มอีดีกว่า 4 เดือนไม่ได้มีอะไรคืนหน้าเลย ธุรกิจเรามองว่าปรับ ครม. มาจะยะสั้น แต่ได้งานคืนหน้า เอสเอ็มอีวันนี้เจอวิกฤตอยู่มาก หากปล่อยให้ไปอย่างนี้อาจเหลือไม่ถึง 10% ที่อยู่รอดได้" นายแสงชัยกล่าว (อ่านต่อหน้า 2 )

#### ศก.โลกหวังเงินเพื่อ-ของแพง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (เอเปค) ปี 2022 กล่าวว่ที่ประชุมภาคเอกชน 21 เขตเศรษฐกิจ (เอเปค) สะท้อน 3 เรื่องเร่งด่วนแก้ไข ได้แก่ 1.เงินเพื่อ ผลจากราคาพลังงานแพง ส่งผลให้ค่าครองชีพพุ่งขึ้น แต่รายไม่กลับมามากนัก 2.การขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะประเทศยากจน และ 3.ภาวะโลกร้อน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวดเร็วกว่าอดีตมาก มองว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญและจัดการแก้ไขเร็วที่สุด อีกทั้งหารือถึงแนวทางการแก้ไข อีกหลายเรื่อง อาทิ ปัญหาพลังงาน ผลจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ต้นเหตุราคาพลังงานสูง และก่อปัญหาเศรษฐกิจ

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ส่วนเรื่องของขวัญปีใหม่ 2566 จากเสียงสะท้อนของประชาชนและธุรกิจ ของขวัญที่ต้องการจากรัฐบาล คือ เร่งช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ เพราะต้นทุนทั้งสินค้าและบริการสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้เดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตประจำวันมาก ส่วนภาคอุตสาหกรรมต้องการให้รัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเร็วที่สุด รวมถึงสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กมากๆ หรือไมโครเอสเอ็มอี โดยช่วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพราะขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้น แต่ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ยังกลับมาได้ไม่เต็มที่ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากเท่าที่ควร

#### ไทย-ซาอุฯจับมือด้านพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ ตนพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่



เกี่ยวข้องกับ ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ บ้านปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้หารือทวิภาคี เรื่องความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานไทยกับกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นกรอบแนวทางแสวงหาความร่วมมือด้านพลังงานในมิติต่างๆ เช่น ด้านปิโตรเลียม เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงาน เป็นต้น รวมถึงการลงนามระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนไทยกับซาอุดีอาระเบีย

## สศช.มอง2เดือนศก.ขยายตัวดี

นายอนุชา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า โดยภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2565 ยังมีการขยายตัว ดังนั้นจึงมองว่าในช่วง 2 เดือนที่เหลือปีนี้ จึงยังไม่ต้องมีการออกมาตรการกระตุ้น แต่จะประเมินถึงสถานการณ์ในปี 2566 อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วย รวมถึงโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอย เช่น ขัอมติมีสิน ต้องรอทางกระทรวงการคลัง ที่อยู่ระหว่างทบทวนพิจารณา โดยในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ สศช.แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565-2566

## ซีพีเพิ่งฟื้นตัวบางเชกเตอร์

นายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมองว่าในปี 2566 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ยังมีความไม่แน่นอน จากสงครามรัสเซียกับยูเครนยังยืดเยื้อ กระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างทางการค้าและโรคโควิดที่หลายประเทศยังมีการระบาดอยู่ แม้ว่าหลายประเทศจะพยายามเปิดประเทศ รวมถึงไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวก็ตาม แต่โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นคืนกลับมาได้เร็ว เพราะโควิดทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก เกิดปัญหาหนี้เสีย หนี้ภาคครัวเรือนสูง ที่ผ่านมามี ธปท.ออกมาตรการเพื่อ

กระตุ้นประคองธุรกิจให้เดินต่อได้ เมื่อโควิดคลี่คลาย เศรษฐกิจเริ่มฟื้น การที่ ธปท.ส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม เช่น พักหนี้ พักดอกเบี้ย เพื่อไม่ให้กระทบเสถียรภาพการเงินของประเทศ ซึ่งพรรคการเมืองก็ต้องคำนึงถึงและให้บ้านชนชั้นกันระหว่างนโยบายกับผลกระทบในระยะยาว

“ตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวบางเชกเตอร์ ที่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาถึงสิ้นปี 10 ล้านคน แม้ยังไม่เท่าเดิม 40 ล้านคน ขณะที่โรงแรมธุรกิจเกี่ยวเนื่องมียอดจองมากขึ้น ทั้งนี้ ในมุมมองภาคเอกชนอยากให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้า จะเป็นมาตรการเดิมก็ได้ เช่น ขัอมติมีสิน คนละครึ่งเฟส 6 เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เพราะมาตรการเหล่านี้จะส่งผลดีต่อการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ แต่อาจจะเพิ่มภาระการคลังของประเทศไปบ้างก็ตาม” นายอิสระกล่าว

## โซห่วยผวกกำลังซื้อซบเซา

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวว่า สถานการณ์กำลังซื้อของประชาชนในกรุงเทพฯ กระจุกตัวไม่มากนัก และไม่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้านขายปลีกไทย แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ 1.ต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 คือช่วงใช้จ่ายเพิ่มจากการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่การใช้จ่ายกระจุกตัวแค่ 10 วัน พ้นจากระยะนี้ไปปลายเดือน การใช้จ่ายจะแผ่ลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจ และช่วง 2 ระยะถัดไปอาจเป็นช่วงที่ร้านค้าปลีกอาจจะต้องเสียลูกค้าให้กับห้างสรรพสินค้าใหญ่ เนื่องจากในปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงเข้าเทศกาลปีใหม่ 2566 ห้างใหญ่จัดโปรโมชั่นกระตุ้นกำลังซื้อ และประชาชนมีทางเลือกมาก จึงส่งผลต่อร้านค้าปลีก หรือร้านขายของทั่วไป ลูกค้าช่วงนี้จะไม่ค่อยมากนัก แต่สำหรับร้านค้าปลีกตามแหล่งท่องเที่ยว การใช้จ่ายเงินจากนักท่องเที่ยวมากกว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพราะที่ผ่านมาแต่ละเดือนมีวันหยุดเพื่อพักผ่อนต่อเนื่อง ประชาชนเลือกเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายกันมากในพื้นที่ต่างจังหวัด หมายความว่า กำลังซื้อประชาชนใช้จ่ายเท่าเดิม แต่จำนวนเงินถูกสะพัดจากพื้นที่กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ ไปพื้นที่ท่องเที่ยวจึงคึกคักมากขึ้น ขณะเดียวกัน สินค้าราคาแพงขึ้นยังเป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อ เพิ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

## แห่งจัดโปรระบายสต็อก

นายสมชายกล่าวว่า สถานการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่แพงขึ้นหลายรายการ มองว่าการดำเนินมาตรการเพื่อลดราคาสินค้าอาจไม่ได้ทำ แต่หันไปจัดโปรโมชั่นกับร้านค้าจำหน่ายสินค้าทุกขนาดกิจการมากกว่า เนื่องจากราคาสินค้าถูกปรับขึ้นสูงมาก จึงขึ้นอยู่กับว่าร้านค้าจัดจำหน่ายทุกขนาดได้ต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ผู้ผลิตสินค้าในด้านราคาอย่างไร ดังนั้น ร้านค้าที่จัดโปรโมชั่นจะได้ประโยชน์หรือไม่ ขึ้นกับราคาที่ตั้งสินค้าเพื่อจำหน่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโปรโมชั่นที่จัดทำ รวมถึงต้องคำนึงถึงการแข่งขันทางการค้าด้วย ดังนั้น ราคาที่จัดโปรโมชั่นจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าปกติ มองว่าราคาสินค้าที่แพงขึ้นทำให้การใช้จ่ายลดลง ร้านค้าจัดจำหน่ายจะพยายามทยอยระบายสินค้าเก่าที่คงค้าง หรือสินค้าที่ยังคงเป็นสต็อกเก่าที่ขายไม่หมด นำมาลดราคา หรือจัดโปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้าออกโดยที่ร้านค้าอาจไม่ได้กำไร แต่ทำเพื่อแก้ปัญหาทุนจม เมื่อขายสินค้าออกได้จะนำทุนมาหมุนเวียนในระบบ ซื้อสินค้าใหม่เข้าร้าน

## ดัชนีมิลล์ขึ้น2บาทต้นปี66

นายสมชายกล่าวว่า ขณะนี้มีราคาสินค้าปรับขึ้นหลายรายการ โดยเดือนมกราคม 2566 นมยี่ห้อดัชนีมิลล์จะขึ้นราคาอีก 2 บาท เช่น นมเปรี้ยวขวดลงขนาด 180 มิลลิลิตร ราคา 12 บาท ปรับราคาเป็น 14 บาท เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัท ดัชนีมิลล์ ยื่นเรื่องดำเนินการตามขั้นตอนและได้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว จากสัญญาณราคาสินค้ายังปรับขึ้นอีก คาดว่าราคาสินค้าจะยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงต่อเนื่อง สะท้อนจากช่วงที่ผ่านมา ราคาสินค้าทยอยปรับขึ้นหลายรายการ ซึ่งหลายชนิดสินค้าถูกปรับขึ้นเกือบทุกหมวด ขณะนี้ราคายังไม่มีการปรับลง เชื่อว่าเมื่อมีการปรับราคาขึ้นแล้ว จะปรับราคาลงยากขึ้น เป็นการปรับราคาตามสถานการณ์เศรษฐกิจ

อยู่ที่ทางบริษัทว่า “เมื่อขึ้นราคาแล้วจะดำเนินการด้านการขายอย่างไรต่อไป รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคจะรับไหวหรือไม่ หรืออาจซื้อสินค้าในปริมาณที่น้อยลงหรือไม่ อีกทั้งผู้บริโภคจะมีวิธีการผ่อนถ่ายโดยการไปบริโภคสินค้าชนิดอื่นหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องมีการพิจารณา และการขายและซื้อที่แตกต่างกัน” นายสมชายกล่าว



## ชาวนาวอนเห็นใจตากข้าวบนถนน

วันที่ 19 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงนี้ของทุกปีสองข้างถนนในตำบลสามเมือง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา จะมีชาวบ้านนำเอาข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาตากไว้บนถนนทางเข้าหมู่บ้านและถนนทางหลวงชนบทเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร โดยนำผ้าใบมารองพื้นถนนและเอาข้าวเปลือกมาเกลี่ยบนพื้นเพื่อตากแดดให้แห้ง แม้ว่าการนำเอาข้าวเปลือกมาตากบนถนนโดยมีรถยนต์สัญจรไปมาตลอดเวลาเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ชาวบ้านก็จำเป็นต้องนำเอาข้าวเปลือกมาตากบนถนน ซึ่งต้องเสี่ยงต่ออันตรายเนื่องจากไม่มีสถานที่ที่จะตากข้าวเปลือก เพราะหากข้าวเปลือกไม่แห้งเมื่อนำไปขายให้กับพ่อค้าก็就会被หักค่าความชื้น

จากการสอบถามนางบุรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ชาวนารายหนึ่งในตำบลสามเมือง อำเภอเสีตา บอกว่า ที่ใช้ถนนเป็นลานตากข้าว ตนเองรู้ว่าการตากข้าวบนถนนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็มีความจำเป็น เนื่องจากสถานที่ตากข้าวมีไม่เพียงพอ ช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวทำให้มีข้าวเปลือกจำนวนมากที่จะต้องมาตากไล่ความชื้น ส่วนสาเหตุที่นำข้าวมาตากบนถนนเพราะถนนจะเก็บสะสมความร้อนได้ดีทำให้ข้าวแห้งเร็ว เมื่อข้าวแห้งเร็วก็สามารถทำให้ขายต่อโรงสีได้เร็วขึ้น และช่วงนี้ผลผลิตข้าวมีปริมาณมาก นานวันราคาข้าวก็จะยิ่งถูกลง ชาวนาจึงไม่มีทางเลือก จำเป็นต้องใช้ถนนเป็นลานตากข้าวชั่วคราว จึงขอความเห็นใจชาวนาดูด้วย